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รวมข่าววนัอาทิตย์
อาทิตย ์       
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ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนกังาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "ฐิติเชฏฐ์" บรรยายพิเศษ "บทบาทตำรวจกับการเลือกตั้ง" 4 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘สุทิน’ รอประชุมวิป 4 ฝ่าย เคาะถกรัฐสภา ‘ฝ่ายค้าน’ หนุนเดินหน้า 

‘พท.’ เฟ้นขุนพลจ่อยื่นซักฟอก 
5 

2 สยามรัฐออนไลน์ "ภูมิใจไทย" ฟาดกลับ! จี ้ "หมอบุญ-หมอปิยะสกล" ออกมาแจงปมซื้อ       
โมเดอร์นาเหตุนั่งเป็นกก.จัดหาฯ 

6 

3 สยามรัฐออนไลน์ 'นิติธร' นำกลุ่มประชาชนคนไทยถึงทำเนียบ เจ้าหน้าที่ตร.ตรึงกำลังรับ
ม็อบ 3 กรกฎา 

7 

4 มติชนออนไลน ์ กมธ.แก้รธน. เริ่มประชุมนัดแรก 6 ก.ค. หารือเลือกปธ. ถกมาตรการ
ประชุม ส.ส.ช่วงโควิด 

8 

5 สยามรัฐออนไลน์ นัดแรก ! “วิรัช” เผย 6 ก.ค. ประชุมแก้รธน.นัดแรก หารือเลือก
ประธาน-กำหนดกรอบเวลา พร้อมถกหามาตรการประชุมส.ส.ช่วง    
โควิดระบาด 

9 

6 สยามรัฐออนไลน์ ถึงเวลาแล้ว ! "มงคลกิตติ์" ไม่ทนบ้านเมืองย่อยยับ ประกาศลั่น เอา 
"โทนี่" กลับไทย อาสาเป็นลูกมือทุกหน้าที่ 

10 

7 มติชนออนไลน ์ ทนายนกเขาเปิดข้อเรียกร้องชุมนุม จี้ ‘บิ๊กตู่-คณะ’ ลาออก เปิดทางมี
นายกฯคนนอก 

11 

8 มติชนออนไลน ์ ‘จตุพร’ ชี้ไล่ ‘ประยุทธ์’ คือทางรอดของประเทศ มีกองทัพหนุนก็ไม่
หวั่น อัดคนเป็นนายกฯ ต้องหูดีไม่ใช่ปากด ี

12 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร. ยกเครื ่องร่างระเบียบวินัย คุมสมาชิกพรรคหากฝ่าฝืนเจอ
ลงโทษ 3 ระดับ 

14 

10 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ "ปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์” ลุยฟ้อง ประธานศาลฎีกา ปมลงมติพักราชการ   
มิชอบ 

15 

11 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ปธ.ชวน’ขอร้องปชช. งดเยือนรัฐสภาชั่วคราว แนะร้องทุกข์ทางจม. 17 
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รวมข่าววนัอาทิตย์
อาทิตย ์       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
12 แนวหน้าออนไลน ์ เช็คเรตติ้งครั้งที่4 ‘คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.’ ละเอียดยิบ

แยก‘กลุ่มเขต’ 
19 

13 ผู้จัดการออนไลน ์ ดุสิตโพลชี้รัฐแก้โควิดไม่ถูกทาง หนุนกรมควบคุมโรคผู้นำ จี้หาวัคซีน
คุณภาพให้เอกชนร่วม 

22 

14 มติชนออนไลน ์ ‘เพื่อไทย’ เรียกร้อง ‘บิ๊กตู่’ ลดขั้นตอนนำเข้าวัคซีนทางเลือก ลั่นชีวิต 
ปชช.ไม่ใช่ของเล่น 

24 

15 สำนักข่าว INN  ไทยติดโควิดเพิ่ม 5,916 ตาย 44 สะสม 283,067 25 
16 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ไพศาล’ยก 3 ข้อเตือน‘บิ ๊กตู ่’รวบอำนาจมากเกินไป จ่อถูกฟ้อง

ทำงานพลาด 
26 

17 แนวหน้าออนไลน ์ ‘เพื่อไทย’ย้อนถาม‘บิ๊กตู่-รัฐบาล’ทันทีที่ปชช.โอนเงินจ่ายค่า‘วัคซีน
ทางเลือก’ผิดรธน.หรือไม่ 

27 

18 แนวหน้าออนไลน ์ ‘หญิงหน่อย’เทหน้าตัก ประกาศภารกิจครั้งสุดท้าย ขอเป็น‘เสาเข็ม’
ตั้ง‘ไทยสร้างไทย’ 

28 

19 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ราเมศ’เผย‘จุรินทร์’กำชับส.ส.ร่วมประชุมสภา ให้ความร่วมมือเต็มที่ 31 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ รายงานการเมือง : โควิดรอบ4-แผนรับมือของรัฐบาล? 32 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ แล้วแต่วาสนา? 36 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ โจทย์ยาก “ประยุทธ์” ล็อกดาวน์โควิดเจ็บแต่ไม่จบ : สายป่านขาด สุดทาง

ลาก 
38 

4 เดลินิวส์ออนไลน ์ วิกฤติรุกเร้าเขย่าบัลลังก์ เกมลุยไฟ "3ป."บนหลังเสือ! 42 
5 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX สายสัมพันธ์ การเมือง โทนี่ วู้ดซั่ม สายสัมพันธ์ ธรรมนัส 

พรหมเผ่า 
45 

6 มติชนออนไลน ์ วิเคราะห์หน้า 3 : ครึ่งเทอมหลัง รบ. ทางลง บิ๊กตู่ ในโควิด รอบ 4 47 
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3 กรกฎาคม 2564 15:44 น.   

"ฐิติเชฏฐ์" บรรยายพิเศษ "บทบาทตำรวจกับการเลือกตั้ง" 

 
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง บรรยายพิเศษให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่       
1 - 4 ในหัวข้อ “บทบาทตำรวจกับการเลือกตั้ง” โดยมี ศ.พล.ต.ต.ดร.โสภณ ศรีวพจน์ อดีตรองผู้บัญชาการโรงเรียนนาย
ร้อยตำรวจ รศ.พ.ต.ท.ดร.พชร สันทัด คณะตำรวจศาสตร์ รศ.พ.ต.อ.นนท์วินิจ เจริญนวชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
พ.ต.ท.หญิง กิจนา สระทองคำ หัวหน้าสำนักงานคณะตำรวจศาสตร์ และ นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/258347 
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วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 - 15:27 น. 

‘สุทิน’ รอประชุมวิป 4 ฝ่าย เคาะถกรัฐสภา ‘ฝ่ายค้าน’ หนุนเดินหน้า ‘พท.’ เฟ้นขุนพลจ่อ
ยื่นซักฟอก 

 
‘สุทิน’ ชี้ประชุมวิป 4 ฝ่าย หาทางประชุมรัฐสภา ‘ฝ่ายค้าน’ อยากให้เดินหน้า เพราะต้องอยู่กับโควิดให้ได้ แย้ม ‘พท.’ 
ตั้งคณะทำงานเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิป 4 ฝ่าย ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ว่า นายชวน 
หลีกภัย ประธานสภา ได้นัดประชุมในเวลา 10.00 น. ซึ่งเราคงจะต้องหารือกันว่าการประชุมรัฐสภา สามารถมีได้อีกครั้ง
เมื่อใด เนื่องจากกฎหมายเก่าที่ค้างไว้ก็ยังมีอยู่ ขณะที่กฎหมายใหม่ที่เสนอเข้ามาก็มีอีก ซึ่งการจะประชุมรัฐสภาได้
หรือไม่ เราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วย นอกจากนี้ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาปกตินั้น เราต้องพิจารณาด้วยว่า
สถานการณ์แค่ไหนจึงจะต้องงดประชุม และมาตรการที่เรามีอยู่เพียงพอหรือไม่ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส และหากไม่พอต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการอย่างไรหรือไม่ ทั้งนี้ ในส่วนของฝ่ายค้านเราอยากให้เดินหน้าประชุมต่อ 
เพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้อยู่กับโควิดให้ได้ เว้นแต่ว่าสถานการณ์จะเกินกว่าที่เราจะสามารถเสี่ยงได้ค่อยงด
ประชุม ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการประเมินเป็นระยะ 

เมื่อถามถึงกรณีที่ ส.ส.ของพรรคเตรียมเสนอให้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 นายสุทิน
กล่าวว่า เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันในวงแกนนำ และวงผู้บริหารของพรรค ว่าด้วยสถานการณ์เช่นนี้เราต้องมีการเตรียมตัว
ไว้ เพราะอาจจะต้องมีการยื่นอภิปรายในเร็วๆ นี้ โดยขณะนี้พรรค พท.ได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการอภิปรายไม่
ไว้วางใจขึ้น ซึ่งมีตนเป็นประธานคณะ ไปศึกษารายละเอียด หาข้อสรุป และติดตามสถานการณ์ ถ้าสถานการณ์มีความ
รุนแรงมาก เราอาจจะต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ ตามมาตรา 151 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เรายังไม่ได้สรุปว่าจะ
ยื่นอภิปรายเมื่อใด แต่คิดว่าเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้น่าจะต้องยื่นเร็วขึ้น 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2809275 

 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2809275
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3 กรกฎาคม 2564 16:04 น. 

"ภูมิใจไทย" ฟาดกลับ! จี้ "หมอบุญ-หมอปิยะสกล" ออกมาแจงปมซื้อโมเดอร์นาเหตุนั่งเป็น
กก.จัดหาฯ 

 
วันที่ 3 ก.ค.64 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสเฟซบุ๊กส่วนตัว โดย
ระบุข้อความว่า 

“เวลาน้ีคนไทยคงจะงงๆกับข่าววัคซีนสารพัดวัคซีนว่าตัวไหนคือตัวหลัก ตัวเสริม หรือทางเลือก ซึ่งวัคซีนทางเลือกคนจะ
สั ่งหรือซื ้อมาฉีด คือ รพ.เอกชน ข่าวที ่ออกมาว่า นพ.บุญ วนาสิน อัดรัฐบาลเรื ่องวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเรื ่องที่            
นพ.ปิยะสกล–และหมอบุญ เองนั่นแหละที่จะต้องมาช่วยบอกความคืบหน้าต่อประชาชน เพราะหากย้อนกลับไป        
เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เชิญตัวแทนรพ.เอกชน และสมาคม
รพ.เอกชน ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการจัดหาวัคซีนทางเลือกของรพ.เอกชน ที่ทำเนียบรัฐบาล 

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามในคำสั่งนายกฯ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และครอบคลุม การให้บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน และมีกรรมการร่วม โดยมี   
นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วย เพื่อ
หารือถึงแนวทางให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน 

พูดง่ายๆคือวัคซีนทางเลือก เช่น โมเดอร์นา เป็นงานของคณะกรรมการชุดท่านทั้งสอง ดังนั้น นพ.ปิยะสกล และ
นพ.บุญ ควรจะออกมาชี้แจงเรื่องวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา เพราะเป็นผู้รู ้เรื ่องเป็นอย่างดีว่ามีความคืบหน้า
อย่างไรบ้าง ในฐานะเป็นประธานและกรรมการที่นายกฯ แต่งตั้ง ไม่ควรจะออกมาโวยวายเสียเองเช่นนี้ 

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ร้ายตลอดนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหา กระจาย วัคซีนหลัก คือ แอสตร้า
เซนิก้า และวัคซีนเสริม คือ ซิโนแวก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รายงานผลการดำเนินการต่อประชาชนเป็นระยะอยู่
ตลอด เวลานี้หมอพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ทุ่มเททำงานอย่างถวายชีวิต ไม่ว่าผู้บริหารระดับกระทรวง 
กรม จนถึงจังหวัด อำเภอ ตำบล ยามนี้การให้กำลังใจกันดีกว่าการด่ามิใช่หรือ” 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/258351 
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3 กรกฎาคม 2564 16:47 น. 

'นิติธร' นำกลุ่มประชาชนคนไทยถึงทำเนียบ เจ้าหน้าที่ตร.ตรึงกำลังรับม็อบ 3 กรกฎา 

 
วันที่ 3 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบริเวณแยกอุรุพงษ์ พบว่ามีรถติดเครื่องขยายเสียงของกลุ่มประชาชนคนไทย ซึ่งนำ
โดย นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือทนายนกเขา ได้เคลื่อนจากจุดดังกล่าว มุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จำนวนหนึ่งตรึงกำลังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 

ขณะเดียวกันที่บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ก่อนที่ นายนิติธร จะทำกิจกรรมใกล้ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออก พบว่ามีก ารขึงลวดหนามเพื่อไม่ให้ผู้
ชุมนุมเข้าไปใกล้ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ช่วงเย็นวันนี้มีกิจกรรมของอีก 2 กลุ่ม คือ ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย ที่มีแกน
นำอย่าง นายจตุพร พรหมพันธุ์ และกิจกรรมสมบัติ (ทัวร์) ซึ่งเป็นในรูปแบบคาร์ม็อบ (Car Mob) ที่นำโดย นายสมบัติ 
บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ด้วย 

 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/258364 
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วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 - 15:34 น. 

กมธ.แก้รธน. เริ่มประชุมนัดแรก 6 ก.ค. หารือเลือกปธ. ถกมาตรการประชุม ส.ส.ช่วงโควิด 

 
“วิรัช” เผย 6 ก.ค. ประชุมแก้รธน.นัดแรก หารือเลือกประธาน-กำหนดกรอบเวลา พร้อมถกหามาตรการประชุมส.ส.
ช่วงโควิดระบาด 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม
สภาผู้แทนราษฎร ว่า ในวันอังคารจะมีการประชุมของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านและสภา ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม เพื่อหา
มาตรการในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 

นายวิรัช กล่าวต่อว่า ส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญแก้รัฐธรรมนูญนั้น ก็จะมีการเริ่มประชุมใน        
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคมเช่นเดียวกัน โดยมีวาระการเลือกประธานกมธ. กำหนดวันเวลาในการประชุม ซึ่งคาดว่าจะให้
เสร็จไม่เกิน 2-3 สัปดาห ์

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2809287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2809287
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3 กรกฎาคม 2564 16:49 น. 

นัดแรก ! “วิรัช” เผย 6 ก.ค. ประชุมแก้รธน.นัดแรก หารือเลือกประธาน-กำหนดกรอบเวลา 
พร้อมถกหามาตรการประชุมส.ส.ช่วงโควิดระบาด 

 
เมื ่อวันที ่ 3 ก.ค. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื ่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม
สภาผู้แทนราษฎร ว่า ในวันอังคารจะมีการประชุมของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านและสภา ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม เพื่อหา
มาตรการในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 

นายวิรัช กล่าวต่อว่า ส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญแก้รัฐธรรมนูญนั้น ก็จะมีการเริ่มประชุมใน        
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคมเช่นเดียวกัน โดยมีวาระการเลือกประธานกมธ. กำหนดวันเวลาในการประชุม ซึ่งคาดว่าจะให้
เสร็จไม่เกิน 2-3 สัปดาห ์

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/258366 
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3 กรกฎาคม 2564 16:52 น. 

ถึงเวลาแล้ว ! "มงคลกิตติ์" ไม่ทนบ้านเมืองย่อยยับ ประกาศลั่น เอา "โทนี่" กลับไทย อาสา
เป็นลูกมือทุกหน้าที่ 

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์ข้อความผ่าน      

เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า 

“ถึงเวลาแล้ว พี่โทนี่ ต้องกลับประเทศไทยมาคุมทีมช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนไทย ก่อนบ้านเมืองเราจะเสียหายจน  

ย่อยยับจนกู่ไม่กลับเพราะคนบริหารไม่เป็น ผมพร้อมเป็นลูกมือพี่โทนี่ทุกหน้าที่ครับ” 

 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/258367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/258367


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

11 

 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 - 16:57 น. 

ทนายนกเขาเปิดข้อเรียกร้องชุมนุม จี้ ‘บิ๊กตู่-คณะ’ ลาออก เปิดทางมีนายกฯคนนอก 

 
ทนายนกเขาเปิดข้อเรียกร้องชุมนุม จี้ ‘บิ๊กตู-่คณะ’ ลาออก เปิดทางมีนายกฯคนนอก 

เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ที่บริเวณด้านหน้าพณิชยการพระนคร ถนนพิษณุโลก นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ
ทนายนกเขา แกนนำกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) กล่าวว่า การเดินทางมาชุมนุมวันนี้ ทางกลุ่มมากัน 19 คน ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติอย่างถูกตามกฎหมาย ส่วนที่เหลือก็เป็นประชาชนอื่นๆ สำหรับรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการเสวนาประกอบการ
ปราศรัยในประเด็นที่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลาออก เปิดทางให้เกิดนายกฯ   
คนนอกเข้ามาแก้ปัญหา 

ทนายนกเขากล่าวอีกว่า ประชาชนจะเดินทางมาร่วมชุมนุมหรือไม่ ไม่สำคัญ เพราะตนคิดว่าการสื่อสารให้ประชาชน
ทราบว่ามีคนออกมาเรียกร้องแทนเขาที่รู้สึกหมดหวังจากรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญกว่า เพราะฉะนั้นจะฟังอยู่ที่บ้าน หรือ
มาร่วมชุมนุมก็ได้ ส่วนการทำกิจกรรมวันนี้ไม่ได้จำกัดเวลา แต่ถ้าทางกลุ่มไทยไม่ทนของนายจตุพร พรหมพันธุ์ เคลื่อน
ขบวนมาถึง เราก็จะยุติเวที โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มประชาชนคนไทยไม่เคยรวมกลุ่มเวทีกับกลุ่มอื่น แต่เท่าที่ดูข้อเรียกร้อง
ของหลายฝ่ายตรงกัน ทั้งกลุ่มไทยไม่ทนและกลุ่มราษฎร คือไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ส่วนในแง่การรวมเวทีตนขอดูสถานการณ์
ก่อน เนื่องจากตนเป็นคนรุ่นเก่า การแสดงออกอาจไม่มีแรงจูงใจให้กับน้องๆ เขา แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้เราพบว่า  
มีประชาชนจำนวนมากมีความคิดเห็นตรงกันว่าขณะนี้รัฐบาลเข้าสู่สภาวะล้มเหลว 

ที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินไปกว่า 20 ล้านล้านบาท แต่ไม่เห็นผลงาน ฝากความหวังไม่ได้ และ 2-3 วันที่ผ่านมา เห็นท่าที
ของ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ไม่เห็นประชาชนอยู่ในหัวใจ ถึงแสดงเนื้อแท้
ตัวตนออกมา กรณี พล.อ.ประวิตรที่พูดว่า “จะเอาอะไรอีก” ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ นักข่าวถามถึงคนเสียชีวิต กลับเดิน
หนี ตนเข้าใจว่านายกฯมีงานสำคัญ แต่คำถามนี้เดินหนีได้อย่างไร ทำกับประชาชนเกินไป 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2809448 
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วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 - 18:27 น. 

‘จตุพร’ ชี้ไล่ ‘ประยุทธ์’ คือทางรอดของประเทศ มีกองทัพหนุนก็ไม่หวั่น อัดคนเป็นนายกฯ 
ต้องหูดีไม่ใช่ปากดี 

 
‘จตุพร’ ชี้ไล่ ‘ประยุทธ์’ คือทางรอดของประเทศ มีกองทัพหนุนก็ไม่หวั่น อัดคนเป็นนายกฯ ต้องหูดีไม่ใช่ปากดี เชื่อ
จะเกิดเหตุไม่คาดฝันกับรัฐบาล 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ให้สัมภาษณ์ถึง
กรณีที่การชุมนุมในวันน้ีมีหลายกลุ่มมาจัดกิจกรรม กังวลว่าจะเกิดความรุนแรงหรือไม่ ว่าตนเช่ือว่าสถานการณ์ต่างๆ จะ
เป็นตัวกำหนด เรามีทั้งความเห็นต่างและเหมือนกัน แต่ตอนนี้ตนเชื่อว่าทุกกลุ่มมองเห็นปัญหาเดียวกันว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือปัญหาของประเทศไทย ตนเห็นมาหลายรัฐบาล ทั้งจากการยึดอำนาจและการ
เลือกตั้ง เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่ได้อีกไม่กี่วัน 

เมื่อถามว่าหลายคนมองว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ จะทำให้การขับไล่เป็นไปได้ยากกว่ารัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้ง นายจตุพรกล่าวว่า จอมพล ถนอม กิตติขจร ก็มีกองทัพ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ก็มีกองทัพ แต่
ไม่สามารถทัดทานต่อพลังของประชาชนได้ ตนเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สิ่งที่
เป็นปัจจัยภายในก็น่าจะหนักกว่าปัจจัยภายนอกเสียอีก การที่ พล.อ.ประยุทธ์ลุแก่อำนาจ หลายเรื่อง ไม่คำนึงถึง
ความรู้สึกของประชาชน ไปภูเก็ตยังทำเล่นกันอยู่ และพูดผิดพลาดมาโดยตลอด ในวันที่ประชาชนต้องการรัฐบาลเข้ามา
แก้ไขปัญหา คนที่เป็นผู้นำประเทศจะต้องพูดให้น้อย และพูดแต่สิ่งที่ถูกต้อง ต้องปลอบประโลมจิตใจประชาชน แต่วันนี้ 
พล.อ.ประยุทธ์ทำให้เห็นว่า รัฐบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้ ดังนั้น ตนเชื่อว่าหลังจากนี้ไปจะเห็นความเปลี่ยนแปลง
ตามลำดับ และตนก็เห็นว่าขบวนการของประชาชนในแต่ละภาคส่วนจะขยับเข้าหากัน จุดเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้น 
เป็นเรื่องของประชาชนที่จะออกมาจัดการกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

นายจตุพรกล่าวว่า ปัจจุบันคนที่เชียร์ พล.อ.ประยุทธ์ต่างก็เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์พาประเทศไปไม่รอด จึงจะออกมาด้วย
เช่นกัน ทั้งที่ตนได้บอกกับพรรคพวกว่าเราจะไม่ใช้วิธีระดมคนเหมือนกับในอดีต เพราะการต่อสู้กับเผด็จการในลักษณะ
แบบนี้นั้นต้องให้ประชาชนมากันเอง ยามสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าหากเอาหลักให้ถูก ประชาชนก็จะเพิ่มขึ้น สิ่ง
สำคัญคือการขับเคลื่อนของประชาชนได้สร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับรัฐบาล ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศ
ข้อกำหนดฉบับที่ 25 ในเวลาตีหนึ่งของคืนวันที่ 26 มิถุนายน แล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ อธิบายได้เลยว่าคำประกาศ
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ดังกล่าวได้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ร้านค้าก็เดือดร้อน การก่อสร้างก็เดือดร้อน คนงานกระจายโควิดไปทั้งแผ่นดินแล้ว ทั้งที่
ความจริงทุกจังหวัดได้ควบคุมสถานการณ์ไว้อย่างดี เรื่องวัคซีนก็ยังเป็นปัญหาเดิม 

“นายกฯ ต้องยอมรับความเป็นจริงและฟังคนอื่นบ้าง การเป็นนายกฯ ต้องใช้หูให้มากกว่าปาก แต่นายกฯ ประเทศไทย
คนนี้ทำตัวเหมือนเป็นคนหูหนวก ผมเชื่อว่าการที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับฟังคนอื่นเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง และ
แก้ไขความทุกข์ร้อนของราษฎร จะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ต่อให้ดื้อด้านอย่างไร หรือกองสนับสนุนจะมากแค่ไหน ก็ไม่
สามารถยื้อพลังประชาชนได้ ตอนนี้สำรวจความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ก็แทบไม่เหลือแล้ว เหลือแต่โพลปลอมที่คอย
ปลอบประโลม พล.อ.ประยุทธ์ในเวลานี้เท่านั้นเอง” นายจตุพรกล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ ที่ผู้มีอำนาจจะปิดเกมกลุ่มไทยไม่ทน โดยนำตัวนายจตุพรเข้าคุกอีกครั้ง นายจตุ
พรกล่าวว่า ตนได้ยินเรื่องนี้จากคนในรัฐบาลบางคน สำหรับคดีความของประเทศไทยเมื่อศาลฎีกาพิพากษาแล้วก็ต้องถูก
จำคุก แต่ปรากฏว่าเมื่อตนถูกปล่อยตัว และออกมาเคลื่อนไหวขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ก็ให้มีการนับใหม่ ทั้งที่ตั้งแต่มี
ประเทศไทยมาไม่เคยมีแบบเรื่องนี้ ทั้งที่ติดคุกครบแล้ว ตนจึงต้องไปร้องขอความเป็นธรรมจากประธานศาลฎีกา และ
เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเป็นอุปสรรคมาขัดขวางการขับไล่รัฐบาล ดังนั้น จึงมีความคาดหวังว่าขบวนการเหล่านี้จะไม่
เกิดขึ้น ตนพร้อมจะติดคุกในกรณีที่กระทำความผิด 

เมื่อถามถึงกรณีม็อบราษฎรประกาศขีดเส้น 120 วันเพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์พ้นจากทำเนียบรัฐบาล และจะขยายตัว
มากขึ้นนั้น นายจตุพรกล่าวว่า สุดท้ายก็ใช้วิธีการเดิม กับการสกัดการจับกุมคุมขัง ทั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์จะต้องรู้ว่าตัวเอง
พาประเทศไทยไปไม่รอด องคาพยพก็พัง นโยบายการแก้ไขต่างๆ ก็สั่งการอะไรไม่ได้แล้ว แค่เรื่องวัคซีนง่ายๆ ใครก็คิด
เป็น อย่างไรก็ตาม อยากให้ประชาชนได้ลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ เพราะหากปล่อยให้รัฐได้ใช้อำนาจอย่าง
โสมม ก็จะเปลี่ยนไม่ได้ วันนี้ก็ประจักษ์ชัดว่า มาตรการต่างๆ ที่ประกาศออกมาล้มไม่เป็นท่า ประชาชนติดเชื้อจากโควิด
ตาย แต่นายกฯ ยังลั้นลาอยู่ ยังพูดภาษาอังกฤษด้วยความคึกคะนอง ทั้งที่เป็นความโง่บัดซบที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคย
มีมา 

เมื่อถามว่ายอดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวหรือไม่ นายจตุพรกล่าวว่า ตั้งแต่มีการ
เคลื่อนไหวยังไม่เคยมีผู้ติดเชื้อจากการชุมนุม พล.อ.ประยุทธ์พูดตอนไปภูเก็ตว่าหากจะเปิดประเทศก็ต้องมีความเสี่ยง 
ดังนั้น ประชาชนก็ต้องเสี่ยงในการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์เช่นกัน เป็นทางเดียวที่จะพาชาติบ้านเมืองรอด 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2809652 
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03 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:32 น. 

พปชร. ยกเครื่องร่างระเบียบวินัย คุมสมาชิกพรรคหากฝ่าฝืนเจอลงโทษ 3 ระดับ 

 
3 ก.ค.64 - นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า ฝ่ายกฎหมายพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงความ
คืบหน้าการร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาวินัยตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2564 หลัง  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค มอบหมายให้ปรับปรุงจัดทำร่างใหม่เพื่อให้
พลังประชารัฐเป็นระบบมากขึ้นว่า ใกล้เสร็จแล้ว เชื่อว่าทันเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 6 ก.ค.แต่
ทั้งนี้ต้องนำเสนอหัวหน้าพรรคก่อน โดยสาระสำคัญเป็นเรื่องวินัยและจริยธรรมที่สมาชิกพรรคต้องปฏิบัติ อะไรทำได้ 
อะไรทำไม่ได้ ทำแล้วมีการร้องเรียนมาจะต้องตรวจสอบโดยคณะกรรมการรักษาวินัยตามประมวลจริยธรรม ซึ่งจะตั้งขึ้น
หลังร่างนี้ประกาศใช้ 

ขณะที่ถ้าฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะมีบทลงโทษ 3 ระดับ ได้แก่ 1.ว่ากล่าวตักเตือนอาจจะแจ้งประกาศให้สมาชิกทราบ
โดยทั่วไปว่ากระทำผิด 2.ตัดสิทธิ์ต่างๆที่จะได้รับการคัดเลือกตำแหน่งต่างๆจากสัดส่วนของพรรค รวมทั้งอาจจะถูกตัด
สิทธิ์ไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง และ3.ขับออกจากสมาชิกพรรคกรณีฝ่าฝืนระเบียบพรรคขั้นร้ายแรง 

ทั้งนี้ รวมถึงการใช้วาจาต่างๆ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นทำได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อสมาชิกพรรคคนอื่น ต้องใช้วาจา
สุภาพ ไม่ส่อเสียด ไม่ใส่ร้ายกัน ทั้งนี้ ถือเป็นการจัดระเบียบ การกระทำอะไรบ้างที่ทำจะกลายเป็นปัญหาขัดต่อ
จริยธรรมหรือวินัยของพรรคจะได้รู้และไม่ปฏิบัติ จะทำให้พรรคมีระเบียบวินัยมากขึ้นให้สมาชิกพรรคอยู่ด้วยกันเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีความขัดแย้งกัน 

 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/108507 
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03 ก.ค. 2564 เวลา 18:31 น. 

"ปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์” ลุยฟ้อง ประธานศาลฎีกา ปมลงมติพักราชการมิชอบ 

 
“ปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์” ลุยฟ้อง “เมทินี ชโลธร” ประธานศาลฎีกา สำนวนที่ 2 ปม เข้าร่วมประชุม ก.ต. ร่วมลงมติ
พักราชการมิชอบ ขัด พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ม.45 

ผู้สื่อข่าวมีรายงาน เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน ์อธิบดีศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มอบหมาย
ทนายความ ยื่นฟ้อง นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นจำเลยหมายเลขคดีดำที่ อท.93 /2564 ต่อ ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา157  

จากกรณี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2564 มีการประชุมคณะกรรมการศาลยุติธรรม จำเลย ในฐานะประธานศาลฎีกา โดยในการ
ประชุมดังกล่าว มีมติรับพิจารณา เรื่องพักราชการโจทก์ ในระหว่างการถูกสอบวินัยหรือไม่ ทั้งที่จำเลยทราบอยู่แล้วว่า 
โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลย ต่อ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณี ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง มิชอบ และมีคำสั่งให้โจทก์ไป  ปฏิบัติภารกิจ
ชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิชอบ  ดังนั้น จำเลยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  แต่
จำเลยกลับเข้าร่วมประชุม และร่วมลงมติในเรื่องพักราชการโจทก์  การกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่มิชอบ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543  ในมาตรา 45 บัญญัติว่า  ในการประชุม 
ก.ต.  กรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องพิจารณาห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในเรื่องนั้น  การที่จำเลย 
ประธานศาลฎีกา เข้าร่วมประชุม ก.ต. และลงมติเป็นผลร้ายในเรื่องพิจารณาพักราชการโจทก์นั้น  เป็นการกระทำที่ไม่
ชอบ ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543  ในมาตรา 45 ทั้งนี้ ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้นัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจฟ้อง วันที่ 19 ก.ค.2564  

นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ อธิบดีศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 กล่าวว่า สำหรับการฟ้องประธานศาลฎีกา ใน
ครั้งนี้ นับเป็น สำนวนที่ 2 ที่ได้ดำเนินการยื่นฟ้อง และเป็นการใช้สิทธิของตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  เพราะศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทย ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอภาคกัน การฟ้องประธานศาลฎีกา ในข้อหา ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 45 ที่ 
บัญญัติว่าในการประชุม ก.ต. ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้ผู้นั้นร่วมประชุมและลงมติในเรื่อง
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นั้น เพื่อให้เป็นแนวบรรทัดฐานและมาตรฐานแก่ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมและสถาบันศาลยุติธรรมหากมีกรณีผู้มีอำนาจ 
ใช้อำนาจโดยมิชอบ ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กระทำต่อผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม ในอนาคตต่อไป 

ผู้สื่อข่าวมีรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายปรเมษฐ์ ได้มอบหมายให้ทนายความ ยื่นฟ้อง ประธานศาล
ฎีกา , สำนักงานศาลยุติธรรม และกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-5 ต่อศาลปกครองกลาง เรื่อง ขอให้
เพิกถอนและยกเลิกการดำเนินการสอบสวนและสรุปความเห็นการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงใน
ชั้นต้น และขอให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องให้ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมข่วยราชการ และ  ขอให้
เพิกถอนและยกเลิกคำสั่ง เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/486292 
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วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

‘ปธ.ชวน’ขอรอ้งปชช. งดเยอืนรฐัสภาช่ัวคราว แนะรอ้งทกุข์ทางจม. 

 
ประธานชวน หลีกภัย ส่งรองประธานสุชาติ ตันเจริญ ประชุมวิป 4 ฝ่าย ประเมินสถานการณ์ เกี่ยวกับการประชุม ระบุ
ภารกิจของสภายังมีอีกเพียบ วอนประชาชนที่จะมาร้องทุกข์ต่างๆ แนะส่งเป็นจดหมายหรือ ทางเว็ปไซด์รัฐสภา 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา ได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวต่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 นัดประชุมวิป 4 ฝ่าย ในวันอังคารที่ 6 ก.ค.
นี้ เวลา 10.30 น. 

ซึ่งจะประกอบด้วยฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายวุฒิสภา และฝ่ายตัวแทนคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อหารือในเรื่องพิจารณา
แนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ว่าจะดำเนินการประชุมต่อ
หรือไม่อย่างไร ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการประชุม จะมี
มาตรการการป้องกันเพื่อความปลอดภัย อย่างไร ขณะนี้ต้องรอการพิจารณาของที่ประชุม 4 ฝ่ายก่อน ว่าจะมีความคิด
เห็นอย่างไร 

นายราเมศกล่าวต่อว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้ามีเรื่องค้างการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติด่วนที่ ส.ส.
ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 อย่างเร่งด่วน และมี
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ…..ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา และร่างกฎหมายอีกหลายฉบับ 

ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังคงมีมาตรการป้องกันที่เข้มข้นอยู่
แล้ว เพื่อให้การดำเนินงานในกิจการของทั้งสองสภาสามารถขับเคลื่อนทำงานไปได้ เพราะยังคงมีภารกิจงานประจำที่มี
เจ้าหน้าที่สลับกันมาทำงานในจำนวนที่พอดีกับงาน ส่วนหนึ่งก็ทำงานที่บ้านเพื่อเป็ นการป้องกัน และในส่วนของ
ประชาชนที่จะเดินทางมาร้องทุกข์ต่อประธานรัฐสภา หากเป็นไปได้ช่องทางที่สะดวกที่สุดคือการส่งเป็นหนังสือมายัง
รัฐสภา เขียนหน้าซองถึงประธานรัฐสภา หรือส่งอีเมล และช่องทางผ่านเว็บไซต์รัฐสภา ยืนยันว่าหนังสือร้องทุกข์ถึงมือ 
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นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาทุกฉบับ และผมในฐานะเลขานุการประธานรัฐสภาก็จะนำมาสรุปรายงานแถลงข่าว
ประจำสัปดาห์ว่ามีประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนเรื่องอะไรมาบ้าง เพราะหากเดินทางมายื่นด้วยตนเองก็จะเสียค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย นายชวนย้ำให้คณะทำงานทุกคนใส่ใจปัญหาของพี่น้อง
ประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ต้องทุ่มเททำงานกันให้เต็มที่ สภาพร้อมรับใช้ประชาชนทุกคน ในทุกสถานการณ์ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/584957 
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วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 07.11 น. 

เช็คเรตติ้งครั้งที่4 ‘คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.’ ละเอียดยิบแยก‘กลุ่มเขต’ 

 
เช็คเรตติ้งครั้งที4่ ‘คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.’ ละเอียดยิบแยก‘กลุ่มเขต’ 

4 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ
ของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 
2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 การสำรวจ
อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” 
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่า
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จะทำการเผยแพร่ผลสำรวจ เรื่อง “อยากได้ใคร
เป็นผู้ว่าฯ กทม.” ทุกสัปดาห์แรกของเดือน 

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า 

อันดับ 1 ร้อยละ 27.98 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 

อันดับ 2 ร้อยละ 26.16 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ ์

อันดับ 3 ร้อยละ 14.60 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 

อันดับ 4 ร้อยละ 9.58 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

อันดับ 5 ร้อยละ 4.87 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย 

อันดับ 6 ร้อยละ 3.58 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล 

อันดับ 7 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล 

อันดับ 8 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 

อันดับ 9 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

อันดับ 10 ร้อยละ 1.37 ระบุว่า ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
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อันดับ 11 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ร้อยละ 3.19 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย 
ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย นายชวน หลีกภัย นายจำลอง ศรีเมือง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่
ตัดสินใจ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ดร.
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร ( Vote NO) มีสัดส่วนลดลง 
ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล 
และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า 

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 29.86 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อันดับ 2 ร้อยละ 20.83 ระบุว่า ยัง
ไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.89 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.72 ระบุว่าเป็น 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 25.37 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.41 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ 
สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 18.54 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.76 ระบุว่าเป็น 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 34.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 27.17 ระบุว่าเป็น ดร.ชัช
ชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 14.49 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 7.25 ระบุว่าเป็น 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 27.56 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 25.59 ระบุว่าเป็น ดร.
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 11.81 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 11.42 ระบุว่า
เป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 25.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 24.04 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ 
สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 15.30 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.84 ระบุว่าเป็น 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 29.25 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 27.27 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ 
สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 14.62 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.49 ระบุว่าเป็น 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
40.76 ระบุว่า ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 36.88 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 35.59 ระบุว่า 
ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 24.41 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น
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ละออง น้ำเสีย ร้อยละ 16.88 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด ร้อยละ 16.12 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและความ
สะอาด 

ร้อยละ 13.16 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 7.45 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย และปัญหา
การศึกษา ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 2.59 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ร้อยละ 1.67 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ 
ปัญหาไฟริมทาง ไม่เพียงพอ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาหมาเเมวจรจัด และปัญหาการจัดสรร 
ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนแออัด และร้อยละ 0.68 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/584976 
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4 ก.ค. 2564 08:55 

ดุสิตโพลชี้รัฐแก้โควิดไม่ถูกทาง หนุนกรมควบคุมโรคผู้นำ จี้หาวัคซีนคุณภาพให้เอกชนร่วม 

 
สวนดุสิตโพล สำรวจทำอย่างไรคนไทยจึงจะเอาชนะโควิด ส่วนใหญ่มองโควิดทำลายศก.คนตกงาน รัฐบาล
ดำเนินการไม่ถูกทาง แนะเร่งจัดหาวัคซีนคุณภาพ ให้เอกชนร่วม ให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้นำบริหารจัดการ นายกฯ
อยู่ลำดับ5 อยากให้นักการเมืองทุ่มเทนึกถึงปชช. 

วันนี้ (4ก.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ทำอย่างไร คนไทยจึงจะ
เอาชนะโควิด-19 ได้” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,744 คน สำรวจวันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2564 พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า     
โควิด-19 ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก ร้อยละ 91.95 การแก้ปัญหาของรัฐบาลยังไม่ถูกทาง ร้อยละ 
66.05 ควรเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละ 87.25 อยากให้กรมควบคุมโรคเข้ามาเป็น
ผู้นำในการบริหารจัดการ ร้อยละ 67.04 อยากเห็นนักการเมืองทุ่มเททำงาน คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ร้อยละ 86.84 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่าในวันที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อทำ
สถิติสูงสุด (New high) ภาพประชาชนคนธรรมดาเฝ้ารอเตียงมากขึ้น และจำนวนคนตัดสินใจจบชีวิตมีอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในภาวะโควิด-19 แบบ Single Command  ไม่ได้ผลที่ดีเท่าใดนัก แม้
จะบริหารงานแบบเน้นความยืดหยุ่น แต่ประชาชนกลับรู้สึกว่านั่นเป็นการบริหารแบบไม่วางแผนเสียมากกว่า ณ วันนี้จึง
ควรหยุดเล่นเกมการเมือง ให้อำนาจเต็มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพ ใช้มาตรการเยียวยาถ้วนหน้า 
ดูแลทั้งภาคธุรกิจและประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้การบริหารครั้งนี้ไปถูกทางโดยเร็ว           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า โควิด-19 ได้
ยกระดับตัวเองจนยากต่อการควบคุมแก้ไขทั้งพื้นที่การระบาด ความรุนแรงและสายพันธุ์ แล้วทำอย่างไรคนไทยจึงจะ
ชนะปัญหานี้ได้ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น  ยึดการบริหารที่เน้น
ผลลัพธ์มากกว่าโครงสร้าง มีแผนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว สลับใช้
แผนระหว่างแผนมุ่งเศรษฐกิจและแผนมุ่งสังคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในลักษณะนำ-รอง สื่อสารข้อเท็จจริงอย่าง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

23 

 

 

ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจตรงกันและสามารถวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปได้ แนวทางดังกล่าวแม้จะไม่ถูกใจรัฐบาล แต่
ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องยึดหลักความถูกต้อง สร้างวุฒิภาวะทางการเมืองด้วยการเรียนรู้ปัญหาร่วมกันกับทุกฝ่าย 
หาทางออกที่เกิดประโยชน์แก่สังคม กู้คืนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลให้กลับคืนมา “นะจ๊ะ” 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000064673 
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วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 - 07:45 น. 

‘เพื่อไทย’ เรียกร้อง ‘บิ๊กตู่’ ลดขั้นตอนนำเข้าวัคซีนทางเลือก ลั่นชีวิต ปชช.ไม่ใช่ของเล่น 

 
‘เพื่อไทย’ เรียกร้อง ‘บิ๊กตู่’ ลดขั้นตอนนำเข้าวัคซีนทางเลือก ใช้อำนาจแก้ไขโดยเร็ว ชีวิต ปชช.ไม่ใช่ของเล่น จี้ รบ.
เปิดเผยความจริงปมนำเข้าวัคซีน 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหาร
งบประมาณพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยความจริงกับประชาชนถึงความล่าช้าในการ
จัดหาวัคซีน ขณะนี้ล่วงเลยมานานมากแล้ว ไม่มีวี่แววว่าประชาชนจะได้ฉีดเมื่อไหร ่

วันนี้ปัญหาอุปสรรคไม่ใช่เรื่องของเงินงบประมาณ เพราะเพิ่งผ่านการพิจารณางบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรทั้งงบ
ปกติและงบเงินกู้ ล่าสุดเพิ่งผ่านการอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้อีก 5 แสนล้านบาทไปหยกๆ ดังนั้น ความล่าช้าอยู่ที่การบริหาร
จัดการของรัฐบาลเอง ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยตัวเลขการจัดซื้อวัคซีนทั้งหมดทั้งที่ส่งมอบแล้ว และกำลังจะส่งมอบ
ต้องเปิดเผยราคาต่อหน่วย เปิดเผยสัญญาทั้งหมด และใช้งบประมาณไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ 

อีกทั้งเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีการนำเข้าวัคซีนทางเลือกยี่ห้ออื่นๆ เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ขณะนี้ ตัวเลขการจองวัคซีน
ทางเลือกผ่านโรงพยาบาลเอกชนมีเป็นจำนวนมาก นั่นแสดงให้เห็นว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพวัคซีนที่
รัฐบาลจัดหา และควรหยุดซื้อวัคซีนซิโนแวคได้แล้ว งบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ควรจัดหาวัคซีนตัวอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ
มากกว่า รัฐบาลมักจะอ้างว่าความล่าช้าในการนำเข้าเกิดจากการตรวจร่างสัญญาจากทางสำนักงานอัยการสูงสุด       
ตนทราบจากแหล่งข่าวและจากแถลงการณ์ของสำนักอัยการสูงสุดว่ายังไม่มีการส่งสัญญาวัคซีนทางเลือกตัวอื่นให้กับ
ทางสำนักอัยการสูงสุดตรวจเลย มีเพียง 3 ชนิด คือ ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ เท่านั้นที่ผ่านการตรวจร่าง
สัญญาแล้ว 

นายไชยากล่าวอีกว่า ในฐานะประธานคณะ กมธ.ติดตามงบฯ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงกับประชาชน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส อีกทั้งเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ศบค.ที่มีอำนาจเต็ม สั่งการให้ลด
ขั้นตอนการอนุมัติการนำเข้าวัคซีนทางเลือกโดยเร็ว เพราะเป็นภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดความล่าช้าใน
ขั้นตอนราชการอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อรวบอำนาจไว้ที่นายกฯแล้ว ต้องรู้จักใช้อำนาจในการแก้ไขสถานการณ์
โดยเร็ว เพราะชีวิตของประชาชนไม่ใช่ของเล่น 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2810125 

https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2810125
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04 กรกฎาคม 2021 - 08:14 

ไทยติดโควิดเพิ่ม 5,916 ตาย 44 สะสม 283,067 

 
พุ่งต่อเนื่อง!! ไทยมี ผู้ติดเชื้อ ใหม่ 5,916 ราย สะสม 283,067 ราย เสียชีวิต เพิ่ม 44 ราย รักษาหายวันนี้ 3,404 
ราย 

ศูนย์ข้อมูล COVID19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ของประเทศไทย ประจำวัน
อาทิตย์ ที่ 04 ก.ค. 2564 มี ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 5,916 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 5,877 ราย และ ผู้ติดเชื้อภายใน
เรือนจำ 39 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 283,067 ราย 

(สะสมเฉพาะตั้งแต่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา 254,204 ราย) และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 44 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แล้ว 
จำนวน 2,226 ราย 

ขณะเดียวกันมีผู้ป่วย รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 3,404 ราย รวมหายป่วยแล้ว 220,867 ราย 

 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news-general/news_137750/ 
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วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.47 น. 

‘ไพศาล’ยก 3 ข้อเตือน‘บิ๊กตู่’รวบอำนาจมากเกินไป จ่อถูกฟ้องทำงานพลาด 

 
4 กรกฎาคม 2564 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดังนี้ การที่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์ เตรียมการที่จะดำเนินการทางคดแีก่
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา น้ัน 

เป็นเรื่องที่ดูแคลนไม่ได้ 

ผมเองก็ได้พร่ำเตือนมาหลายครั้ง แต่ทว่ายาขมนั้นไม่มีใครต้องใจ!!! 

เพราะความรับผิดของนายกรัฐมนตรีนั้นมีมากมาย ไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ไม่ผิด!!! 

1.ความรับผิด ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่จะต้องยกเลิกเพิกถอนแก้ไขหรือให้หยุด การใดๆ ที่จะเกิด
ความเสียหายแก่รัฐ ซึ่งกรณีมากหลายถ้าหากไม่ทำหน้าที่เช่นนี้ ก็ย่อมมีปัญหา 

ดังเช่นกรณี ที่ศาลตัดสินจำคุกคุณยิ่งลักษณ์ ก็ด้วยความรับผิดชนิดนี้!!! 

2.ความผิดที่ได้กระทำ หรือรับผิดชอบโดยตนเอง ตามกฎหมายที่มีหน้าที่ต้องกระทำ ซึ่งก็มีอยู่มากมาย 

ที่สำคัญคือ การแส่หาที่ รวบอำนาจผูกขาดทั้งหมดไว้ที่ตัวเองคนเดียว ตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินนานเกินไป!!!! 

ผมได้พูดได้พร่ำเตือนเรื่องนี้นับครั้งไม่ถ้วน เพราะผมรู้ดีว่ามีความรับผิดชอบสูงมาก แต่ก็หาไม่มีใครรับฟังมั่ง 

และผลที่เกิดขึ้นก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไร? 

3.การทุจริตที่เกิดขึ้นดาษดื่นทั่วแผ่นดิน และการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ตายมากขึ้น จากโคบ้าก็ตำหูตำตาอยู่แล้ว 

ได้ทำกิจอันควรทำ ได้เว้นกิจอันไม่ควรทำ ได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดล้มเหลวเสียหายหรือไม่เพียงใด ก็ดูกันเอาเอง 

ดังนั้นเมื่อคณาจารย์กฎหมายของ 2 สถาบันหลักของประเทศขับเคลื่อนเรื่องนี้จึงต้องจับตาดูกันให้ดี 

หรือว่าจะเป็นกรณี “ดาบนั้นคืนสนอง” 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/584992 

https://www.naewna.com/politic/584992
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วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.05 น. 

‘เพื่อไทย’ย้อนถาม‘บิ๊กตู่ -รัฐบาล’ทันทีที่ปชช.โอนเงินจ่ายค่า‘วัคซีนทางเลือก’ผิดรธน.
หรือไม่ 

 
‘เพื่อไทย’ ย้อนถาม ‘บิ๊กตู่-รัฐบาล’ ทันทีที่ปชช.โอนเงินจ่ายค่า ’วัคซีนทางเลือก’ ผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ บี้ปกป้อง
บุคลากรด่านหน้า อย่าปล่อยให้รบด้วยชุดเกราะกระดาษ 

4 กรกฎาคม 2564 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การบริหารจัดการวัคซีนของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค. ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น   แม้แต่การแก้ไขปัญหาในขณะนี้ก็ยัง
ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะช่วงแรกรัฐบาลกำหนดให้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเป็นวัคซีนหลักเพียงเจ้าเดียว จึงไม่มีวัคซีน
คุณภาพมาเพียงพอเร่งฉีดให้ประชาชน จนวันนี้จึงปรับแผนใช้วัคซีนแก้ขัดอย่างซิโนแวคที่ประชาชนไม่ไว้ใจ มาเป็น
วัคซีนหลัก และยังเตรียมจะซื้อเพิ่มอีก 28 ล้านโดส ส่วนวัคซีนที่ประชาชนเรียกร้อง อย่างโมเดอร์นา กลับถูกปิดกั้ น
ดำเนินการล่าช้า ทั้งที่มีงานวิจัยหลายฉบับรองรับว่ารับมือกับโควิด-19 สายพันธุ์ที่มีแนวโน้มระบาดอยู่ได้มากกว่า กลับ
กลายเป็นวัคซีนทางเลือก ที่ประชาชนต้องเสียเงินจ่ายด้วยตนเอง ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า ทันทีที่ประชาชนกดโอนเงินมัด
จำค่าวัคซีนทางเลือก วินาทีนั้นเท่ากับว่าพล.อ.ประยุทธ์ กระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 47 ที่ระบุว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” หรือไม่ 

นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ ผอ.ศบค.ต้องใช้วิธีการทางการทูตไม่ว่าจะเป็นการทูตแบบทางการ
หรือไม่เป็นทางการ  รวมทั้งใช้ศักยภาพของภาคเอกชนที่ติดต่อธุรกิจกับต่างชาติให้เข้ามาช่วยจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นๆให้
เร็วขึ้นได้ อย่าจมอยู่กับวาทกรรมวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่มี ในเมื่อของที่มีอาจจะไม่เพียงพอต่อการควบคุมการระบาด 

“การบริหารวัคซีนภายใต้รัฐบาลชุดนี้ มีความพยายามผูกขาดวัคซีน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าจำนวนมากที่
ได้ฉีดเพียงซิโนแวค 2 เข็ม เหมือนต้องสู้รบด้วยชุดเกราะกระดาษ ศบค.ต้องพิจารณาฉีดวัคซีนคุณภาพเข็มที่ 3 ให้แพทย์
เป็นการฉุกเฉิน ก่อนที่สาธารณสุขไทยจะพังทะลายเหมือนปราสาททราย” รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/585002 

 

https://www.naewna.com/politic/585002
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วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.19 น. 

‘หญิงหน่อย’เทหน้าตัก ประกาศภารกิจครั้งสุดท้าย ขอเป็น‘เสาเข็ม’ตั้ง‘ไทยสร้างไทย’ 

 
“ไทยสร้างไทย” เปิดตัวภารกิจสำคัญครั้งสุดท้ายทางการเมือง ขอเป็นสะพานเชื่อมคนทุกรุ่น สร้างประเทศไทยที่
ดีกว่า ปลดปล่อยคนตัวเล็กจากรัฐราชการที่กดทับ กาง 8 เป้าหมายสำคัญ เดินหน้า “หวยบำเหน็จ” 

4 กรกฎาคม 2564 ที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย (ชั่วคราว) ซอยลาดปลาเค้า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
พรรค พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญ อาทิ นายโภคิณ พลกุล นายพงศกร อรรณนพพร นายวัฒนา เมืองสุข นายต่อพงศ์ 
ไชยสาส์น น.ต.ศิธา ทิวารี และ สมาชิกพรรคเลือดใหม่ ร่วมแถลงงาน ‘ไทยสร้างไทย เดินหน้าสร้างประเทศไทย’ โดยวัน
เดียวกันนี้ ได้มีการประชุมผู้บริหารพรรค ตัวแทนสาขา ตัวแทนสมาชิกประจำเขต และสมาชิกพรรคทั่วประเทศ กว่า 
300 เขต ผ่านระบบ Zoom ด้วย 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ดิฉันทำงานการเมืองมาครบ 29 ปี ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่า ดิฉันจะได้เห็นประเทศ
ไทย เดินมาถึงจุดตกต่ำ และวิกฤตที่สุด ประชาชนทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส จากการทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพของ
อำนาจนิยมเผด็จการ จนทำให้วิกฤติโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจ สาหัสขึ้นทุกวัน ผู้คนอดอยาก ธุรกิจจำนวนมากต้องปิด
ตัว คนตกงานทวีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ประชาชนอ่อนล้า อ่อนแรงเกินกว่าที่จะเดินสู้ต่อไปได้แล้ว หมอต้องเลือกว่า จะ
รักษาใคร จะต้องชี้ให้ใครอยู่ ให้ใครไป เพราะ ICU ไม่พอ ผู้ป่วยจำนวนมากต้องนอนรอเตียง จนตายคาบ้าน ข่าว
สะเทือนใจแบบนี้มีให้เราเห็นทุกวัน วัคซีนดีๆ ที่ป้องกันเช้ือกลายพันธุ์ที่กำลังระบาด และคร่าชีวิตคนไทยจำนวนมากอยู่
ในขณะนี้ รัฐบาลก็ไม่ใส่ใจ ไม่ขวนขวายหามาให้ประชาชน แถมยังมีพฤติกรรมไม่สนับสนุน และขัดขวางเอกชนไม่ให้
นำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพดีได้อย่างรวดเร็ว ปล่อยให้ประชาชนเสี่ยงตายไปตามยถากรรม เราและลูกหลานเรา จะอยู่ใน
ประเทศที่ผู้บริหารที่มีหลักคิดแบบอำนาจนิยมเผด็จการ บริหารประเทศตามยถากรรม โดยไม่ใส่ใจประชาช น และ
ทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพต่อไปได้อย่างไร 

“ดิฉันได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังทุกข์ยากทุกวัน ภาพที่ดิฉันเห็นมันเลวร้ายกว่าที่คิด มีพี่น้องมาร้องไห้กับดิฉนัทุก
วัน หลายคนกังวลถึงชีวิตในวันพรุ่งนี้ว่าจะหารายได้จากไหนมาดูแลครอบครัว มองไปข้างหน้ามีแต่ค วามมืดมิด ไม่รู้ว่า
ชีวิตจะไปทางไหน บางคนถึงกับคิดสั้น หรือจบชีวิตลงเพราะไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐ”คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 
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คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยภายใต้ ‘รัฐราชการอำนาจนิยม’ ได้เดินมาถึงจุดที่เป็นอันตรายที่สุดสำหรับ
ประชาชน ทั้งไร้ประสิทธิภาพ สร้างความขัดแย้ง บริหารจนสภาพเศรษฐกิจ  และสถานการณ์โควิดเลวร้าย จนทำให้พี่
น้องประชาชนจำนวนมากรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง คนรุ่นใหม่บางคนถึงกับประชดว่าไม่อยากอยู่ประเทศนี้อีกต่อไป ซึ่งเราต้อง
รับฟังและเข้าใจพวกเขา และต้องทำให้พวกเขากลับมามีความหวัง และเห็นอนาคตให้ได้ ตัวดิฉันเองก็มีลูกที่เพิ่งเรียนจบ 
และอยู่ในวัยทำงาน จึงเข้าใจดีว่า คนรุ่นใหม่เขาคิดและห่วงใยอนาคตของประเทศชาติของเขาเพียงไร 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง โดยการกำจัดแนวคิดแบบอำนาจนิยม และกลไกรัฐราชการ  ที่นำมาซึ่งความ
เหลื่อมล้ำในทุกมิติ การคอร์รัปชั่น การคุกคามเสรีภาพอันพึงมีของประชาชน การด้อยค่าระบอบประชาธิปไตย ที่ถือว่า
เป็นอำนาจอธิปไตยของปวงชน และการละเลยต่อหลักนิติธรรม เพราะหากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำรงอยู่ต่อไป 
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองก็จะรุนแรงมากขึ้น ฐานะทางการคลังของประเทศก็จะเข้า สู่ภาวะล้มละลาย และ
เศรษฐกิจของประเทศก็จะล่มสลายในที่สุด 

ชีวิตทางการเมืองของดิฉันเดินทางมาถึงปีที่ 29 แล้ว ดิฉันไม่ได้มุ่งหวังเกียรติยศ ตำแหน่ง หรืออำนาจใดๆ อีกแล้วนอก
เสียจากความสุข ความอิ่มใจที่ได้สร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานของเรา  

ดิฉันตั้งใจที่จะทำภารกิจสำคัญครั้งสุดท้ายในชีวิตทางการเมือง ในการก่อตั้ง ‘พรรคไทยสร้างไทย’ เพื่อให้เป็นเครื่องมือ
ที่จะนำประเทศออกจากความตกต่ำ และความเลวร้าย  นำประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา ไปสู่ความรุ่งเรือง และนำ
ความผาสุขกลับมาสู่คนไทยอีกครั้งหนึ่ง เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่ดิฉันจะส่งมอบให้คนรุ่นต่อไป ‘มรดกที่มีไม่ได้มีแต่
เรื่องราวของอดีต แต่ต้องมีอนาคตด้วย’ 

คุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้ประกาศถึงความตั้งใจที่ตนเองจะทำหน้าที่เป็น ‘เสาเข็ม’ ตั้ง ‘พรรคไทยสร้างไทย’ ให้เป็น
สถาบันทางการเมืองของคนไทยทุกคน โดยจะขอทุ่มเทใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 29 ปี มาสร้าง
พรรคไทยสร้างไทยให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำงานรับใช้ประชาชน เราจะเป็นผู้แสวงหาทางออกให้กับสังคม โดย
ใช้องค์ความรู้และปัญญา รวมทั้งขออาสาเป็น ‘นั่งร้าน’ เชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมกับพรรคไทยสร้าง
ไทย เพื่อนำความหลากหลายทางความคดิ และต่อยอดความถนัดต่างๆ มาร่วมสร้างประเทศไทยของเรา 

ท้ายที่สุด ขออาสาเป็น ‘สะพานเชื่อมคนทุกรุ่น’ ทั้งรุ่นใหญ่ที่มากประสบการณ์ มาเป็นเสาหลักทางความคิด กับคนรุ่น
ใหม่ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และเห็นโอกาสใหม่ๆ ให้มาร่วมกันสร้าง
ประเทศไทยที่ดีที่สุด เพื่อพวกเราทุกคน 

คุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้กล่าวถึงเป้าหมายและนโยบายที่สำคัญของพรรคไทยสร้างไทยว่า อยากให้พรรคไทยสร้างไทย 
เป็นพรรคของคนตัวเล็กทุกคนในประเทศนี้ คนที่มีความคิด มีความสามารถ มีความฝันแต่ยังขาดโอกาส เพราะถูกกดทับ
จากระบบของ ‘รัฐราชการรวมศูนย์’ ให้เข้ามาร่วมกันใช้พรรคไทยสร้างไทย เป็นเครื่องขยายเสียงให้คนตัวเล็ก ได้มีสิทธิ์ 
มีเสียง มีโอกาส มีชีวิตที่ดีได้ในสังคมไทย 

พรรคไทยสร้างไทย เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และ เชื่อว่าพี่น้องคนไทยทุกคนอยากทำมาหากินบนความสามารถ
ของตัวเอง อย่างมีศักดิ์ศรี  ไม่ได้ต้องการรอรับการแจกเงินจากรัฐบาล ขอเพียงให้ได้รับโอกาสในการทำมาหากิน 
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สามารถเข้าถึงแหล่งทุน แหล่งความรู้ และตลาดอย่างทัดเทียมกันเท่านั้น โดยเร่งปลดปล่อยคนตัวเล็กเหล่านี้ จากการ
ถูกกดทับทั้งปวง และสร้างพลังให้ประชาชนทุกคน 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่ออีกว่า พรรคไทยสร้างไทย ยังมีนโยบายที่จะสร้างฐานรายได้ใหม่ให้คนไทย ‘บนศักยภาพของ
ประเทศไทย ในบริบทของโลกใหม่’ และ เยาวชนไทยต้องได้เป็น ‘พลเมืองของโลก’ ได้ เพื่อที่จะไปคว้าโอกาสของโลก
ยุคใหม่มาสร้างอนาคตให้ตัวเอง โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้ 

1. คนวัยทำงานต้องได้รับโอกาส บนศักยภาพสูงสุดของประเทศไทย 

2. ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารปลอดภัยขายคนทั้งโลก 

3. ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ของคนทั่วโลก 

4. ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและWellness ระดับโลก 

5. ประเทศไทยต้องเป็น ศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่งของโลก ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยกำลังศึกษา ‘โครงการคลอง
ไทย’ อย่างจริงจัง 

6. ประเทศไทยต้องเป็นสถานที่ ที่บริษัทTech และ Startup จากทั่วโลกอยากมาตั้งบริษัท 

7. ผู้สูงวัยต้องได้รับการดูแลให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีเงินพอที่จะเลี้ยงชีพ ด้วย ‘กองทุนบำนาญประชาชน’ สำหรับผู้ที่
เกษียณจากการทำงาน โดยไม่มีรายได้และสวัสดิการอื่น จะได้รับการดูแลเดือนละ 3,000 บาท 

8. ประชาชนทุกวัยมีรายได้ ดำรงชีพได้ ก็ควรต้องต่อเติม ต่อยอด ด้วยการออมผ่าน ‘สลากการออม’ หรือ ‘หวย
บำเหน็จ’ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวย้ำถึงภารกิจครั้งสำคัญนี้ว่า เราต้องนำพาประเทศให้ออกจากความเลวร้ายของ ‘รัฐราชการ
อำนาจนิยม’ ที่กดทับโอกาสของประชาชน และสร้างความพังพินาศให้กับ ประเทศชาติ จึงต้องมีพรรคการเมืองที่
สามารถเป็น ‘ทางออกของประเทศ’ ด้วยเหตุนี้ดิฉันและผู้ร่วมอุดมการณ์จึงได้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทยขึ้น เพื่อหวังว่า
จะเป็นทางออกของประเทศ 

“ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด พวกเราทุกคนต้องจับมือกันก้าวเดินต่อไป แม้จะมีอุปสรรคขวากหนาม หรืออดีตที่เหนียวรั้ง
เราไว้ ก็ขออย่าหยุดเดิน เมื่อม่านหมอกแห่งความกลัวของเวลาที่มืดมนจางหายไปเมื่อนั้น สิ่งที่เหลืออยู่คือแสงสว่างและ
อนาคตของพวกเราทุกคน มาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานของเรา กับพรรคไทยสร้าง
ไทยด้วยกันนะคะ” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/585004 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/585004


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

31 

 

 
วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.58 น. 

‘ราเมศ’เผย‘จุรินทร์’กำชับส.ส.ร่วมประชุมสภา ให้ความร่วมมือเต็มที่ 

 
4 กรกฎาคม 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรใน
สัปดาห์ที่จะถึงนี้ ว่า ในส่วนของพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคได้กำชับ ส.ส.ของพรรค ให้เข้าร่วม
ประชุมสภา ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และภารกิจสำคัญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่อยากให้มีความกังวลเรื่องโควิด -19 
เพราะมั่นใจในการควบคุมป้องกัน ของรัฐสภาที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด และทุกคนก็ต้องให้
ความร่วมมือกับรัฐสภาในการปฏิบัติตน อย่างเต็มที่ ซึ่งต้องรอฟังผลการประชุมของวิปทั้ง 4 ฝ่าย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 
2564 และผลเป็นอย่างไรในเรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของพรรคก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

นายราเมศ ระบุว่า การปฏิบัติตนของทุกคนที่เข้าสู่อาคารรัฐสภามีความสำคัญมากเช่นกันที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่รัฐสภาได้วางไว้ ส่วนของพรรคพร้อมให้ความร่วมมือกับประธานรัฐสภาอย่างเต็มที่ เพราะมี
กฎหมายสำคัญหลายฉบับที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ รวมถึงญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่อง การ
แก้ปัญหาการบริหารจัดการโรคโควิด - 19  เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายทั่วไป และส่งให้รัฐบาลดำเนินการ ของ
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.จังหวัดระยอง ที ่กำลังอยู ่ในระหว่างการพิจารณาก็เป็นเรื ่องสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับ
สถานการณ์โควิด ต้องรอผลการพิจารณาของวิป 4 ฝ่าย ผลเป็นเช่นไรพรรคพร้อมปฏิบัติตามและให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที่ 

 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/585007 
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4 ก.ค. 2564 - 00:06 น. 

รายงานการเมือง : โควิดรอบ4-แผนรับมือของรัฐบาล? 

 
โควิดรอบ4-แผนรับมือของรัฐบาล? : ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิต สะท้อนว่าสถานการณ์ โควิดรวดเร็วและรุนแรงขึ้น 

ตรงข้ามกับการรับมือของรัฐบาลที่ถูกวิจารณ์ว่าล่าช้า สะเปะสะปะ ไม่ศึกษาจากบทเรียนในอดีต 

กลายเป็นข้อบกพร่องที่นำไปสู่การระบาดระลอก 4 

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 

ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข 

ตัวเลขผู้ติดเชื้อทุกวันนี้น้อยกว่าความเป็นจริง จะเห็นว่าผลบวกของตัวอย่างที่ตรวจบางพื้นที่ 10% ขึ้น ผิดปกติมาก 
เพราะเขตสุขภาพในกทม. พบผู้ติดเชื้อต่ำ 3-4% แต่เขต 13 กทม. และเขตปริมณฑลรอบๆ แถว จ.เพชรบุรี และ จ.
ชลบุรี ผลบวกสูงมาก 

หมายความว่าการตรวจเชิงรุกน้อยกว่าที่ควรจะเป็น หากตรวจมากกว่านี้โดยเฉพาะในกทม.และปริมณฑล อาจพบ
ผู้ติดเชื้อมากถึง 7,000-8,000 รายต่อวัน 

ขณะที่สายพันธุ์เดลตาแพร่ได้มากกว่าถึง 40% เพราะปัญหาจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสไม่มี คนไม่สงสัยว่าติดจึง
แพร่กระจายในครอบครัวได้ง่าย ดังน้ันผู้ป่วยในชุมชนมีแน่นอนและกำลังระบาดไปเรื่อยๆ 

และเราต้องเข้าสู่ระยะที่ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนต้องมาโรงพยาบาลสนาม ต้องกักตัวที่บ้านหรือในชุมชน ดังนั้นวันนี้ต้องตรวจ
ให้เยอะที่สุด เอาคนอาการน้อยที่ครองเตียงในโรงพยาบาลสนามมาอยู่บ้าน ให้โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยสีเหลือง 
ส่วนผู้ป่วยหนักๆ สีแดงอยู่ในโรงพยาบาล 

เรื่องวัคซีนวันนี้เรามีความรู้ขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังใช้แต่ ซิโนแวค ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าป้องกันการติดเชื้อได้น้อยกว่ายี่ห้ออื่น 
ป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ยิ่งน้อยลงอีก หากต้องการควบคุมการระบาด ต้องใช้วัคซีนที่ป้องกัน การติด หยุดซื้อซิ
โนแวคไปซื้อโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ หรือ โนวาแวกซ์ ต้องรีบสั่งมาฉีดซ้ำให้บุคลากรด่านหน้า 

กรณีโมเดอร์นาที่ต้องรอเอกชนทำคำขอองค์การเภสัชกรรม(อภ.) ก่อนส่งอัยการสูงสุดอนุมัติ รอทำ สัญญาส.ค. มัน
นานไป หากรัฐให้อภ.ซื้อไฟเซอร์และ โมเดอร์นา เหมือนซิโนแวคก็ทำได้อยู่แล้ว 
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ผู้นำที่จะสู้กับวิกฤตได้ต้องเข้าใจวิกฤต หากไม่เข้าใจวิกฤตต้องเลือกใช้คนให้เป็น เลือกใช้คนผิด ฟังความเห็นผิดจะเข้ารก
เข้าพง การควบคุมโรคต้องฟังนักระบาดวิทยา ซึ่งไม่มีอยู่ใกล้ตัว ผอ.ศบค.เลย ช่วงไข้หวัดนกและซาร์สนักระบาดวิทยามี
ส่วนสำคัญมากที่จะบอกว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างไร 

การมี ศบค. ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นว่าจะช่วยให้การจัดการดีขึ้น เพราะรวบอำนาจอยู่ภายใต้ข้าราชการ ซึ่งฟังประชาชน
น้อยกว่ารัฐมนตรีที่เป็นนักการเมือง ยิ่ง ผอ.ศบค.ไม่ฟังใคร ข้าราชการไม่กล้าโต้แย้ง จึงเข้ารกเข้าพง เราไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ข้อมูล หรือทักท้วงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การมองภาพรวมก็ไม่มีใครช่วยคิดให้จบ 

วันนี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดหนักแค่ไหนเพราะตรวจไม่จริง ประเมินเบื้องต้นวันนี้หากไม่ทำอะไรมันจะหนักโดยเฉพาะ
ในกทม. ปริมณฑล และจังหวัดภาคกลางโซนรอบอ่าวไทย 

ระบบสาธารณสุขทั้งระบบยังไม่ล่ม แต่ในพื้นที่สีแดงเข้มมันรับมือไม่ไหวแล้ว ทางแก้คือผู้ป่วยไม่หนักให้ อยู่บ้าน 
สกัดกั้นโรคให้เร็วเพื่อให้ไอซียูรองรับได้ เพิ่มไอซียูได้ก็ควรเพิ่ม แล้วดึงหมอจากต่างจังหวัดมาช่วย 

หากเพิ่มไอซียูไม่ได้ต้องเริ่มคิดว่าจะให้ผู้ป่วยหนักที่ยังไม่ได้เข้าไอซียูไปอยู่บางจังหวัด เช่น นครราชสีมา สระบุรี ซึ่งมี
ศักยภาพรองรับได้ แต่ควรเป็นแผนสอง 

ถ้าการเมืองวันนี้เป็นปกติ นายกฯ ต้องลาออกแล้ว ถ้า ไม่ออกก็ต้องยุบสภา ให้ประชาชนเลือกผู้นำคนใหม่เข้ามา แก้โค
วิด เพราะโควิดไม่ไปจากเราง่ายๆ แน่ แม้จัดการได้ ดีกว่า จะควบคุมได้อาจไปถึงปลายปี เมื่อจัดการไม่ดียิ่งเรื่องใหญ่
มาก 

ผมไม่อยากเห็นไทยเป็นอย่างชิลี อินเดีย ที่หนักจนรับมือไม่ได้แล้ว ตอนนั้นแค่ลาออกหรือยุบสภา ผู้นำใหม่ก็จะเจอ
ภารกิจที่หนักหน่วงมาก 

เดชรัต สุขกำเนิด 

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

การทำงานของศบค. ยังไม่สามารถสร้างความมั ่นใจได้ไม่ว่ามิติใด โดยเฉพาะการปิดแคมป์คนงา นก่อสร้างและ
ร้านอาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก ไม่มีการชี้แจงการควบคุมโรคว่าตรวจแล้วเจออย่างไร ที่ปิดไปติดโรคทุกแคมป์
จริงหรือไม่ แล้วแคมป์ที่ไม่ติดจะใช้ชีวิตอย่างไร ผลของการปิดจะเป็นอย่างไรต่อ 

การช่วยเหลือเยียวยาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนัก โดยเฉพาะกรณีร้านอาหาร ยังมีลูกจ้าง
จำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และจะใช้ระยะยาวคงลำบาก เพราะการก่อสร้างปิดยาวอาจเป็นปัญหา
และเป็นอันตราย หรือมีต้นทุนเพิ่มขึ้นรวมไปถึงค่าเสียโอกาสต่อเงินลงทุน 

ตัวเลขผู้ป่วยที่พุ่งสูงนั้น เพราะการแพร่ระบาดไม่ได้อยู่เฉพาะในพื้นที่ ไม่เหมือนที่สมุทรสาครในระลอกสอง ดังนั้นตัวเลข
รวมคงเป็นหลักพันไปตลอดก.ค. ก็จะแปลว่าเราจะกลับมาเปิดร้านอาหาร เปิดแคมป์คนงานไม่ได้หรือไม่ 

ภาพรวมคิดว่ารัฐบาลไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำได้ชัดเจนนอกจากออกคำสั่ ง สั่งคุมคนงานแล้วจะทำ
อะไรต่อ ตรวจเจอแล้วทำอย่างไร ตรวจไม่เจอแล้วทำอย่างไร และร้านอาหารที่ปิดเกินหนึ่งเดือนก็มีปัญหาสภาพคล่อง 
อาจกลับมาได้ลำบาก 
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การที่แรงงานกระจายตัวกลับต่างจังหวัดก็ไม่รู้ว่าไปจุดใด ยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลเจอการติดเชื้อระบาดรุนแรงจะยิ่ งแก้ 
ยากกว่ากทม. เป็นความผิดพลาดที่รัฐบาลไม่ได้วางแผนไว้ต้ังแต่ต้น ทั้งที่ได้เห็นบทเรียนต้ังแต่สงกรานต์ที่ผ่านมาที่ส่งการ
แพร่ระบาดออกไป 

เห็นด้วยว่าตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงมากช่วง 2 สัปดาห์ แต่จะหนักแค่ไหนคาดเดาไม่ได้ เนื่องจากอิทธิฤทธิ์
ของสายพนัธุ์เดลตาเร็วและแรงกว่าเดิม แต่ไม่รู้ว่าขนาดไหน 

ตัวแปรสำคัญในอนาคตและอยากให้มีการรายงานมากกว่านี้คือจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยไอซียูต้องจำแนกเป็น ราย
จังหวัดหรือโรงพยาบาล เพื่อให้ทราบสถานการณ์ว่าไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหน อย่างในกทม.ตัวเลขผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นอย่ าง
รวดเร็วเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ประมาณ 1,600 สัปดาห์นี้ เกิน 2,000 แล้ว ทำให้เห็นว่าผู้ป่วยอาการหนัก 400 คนภายใน
หนึ่งสัปดาห์ น่าจะเป็นตัวเลขที่สำคัญ 

รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถูกจุดทั้งแง่เศรษฐกิจและการเมือง ตอนนี้มี 2-3 เรื่องที่ต้องรีบแก้ไข กรณีแคมป์คนงานและร้าน 
อาหารควรรีบเช็กให้ชัวร์แล้วรีบคืนสภาพให้กรณีไม่ใช่จุดเสี่ยง อีกปัญหาที่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการชัดเจนคือการติดเชื้อ
ในครัวเรือนจะแก้ไขอย่างไร จุดนี้จะเกี่ยวพันกับการกระจายตัว 

ถ้าถามว่ารัฐบาลนี้มีความสามารถหรือ ผมไว้ใจว่ารัฐบาลหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ายาก เพราะมี 3 อยา่งที่ควรพิจารณา อย่าง
แรกคือความสามารถในการสื่อสาร ในสถานการณ์ที่เราอยู่บนความไม่แน่นอนการสื่อสารมีความสำคัญมากแต่รัฐบาลนี้ 
สอบตก โดยเฉพาะตอนที่ประกาศว่าจะไม่ล็อกดาวน์แล้วมาล็อกดาวน์ 

อันที่สองคือแผนดำเนินการที่กล่าวไปข้างต้น ล็อกดาวน์แล้วอย่างไรต่อ แล้วจะให้คืนกลับมาเมื่อมีสัญญาณอย่างไร แต่ 
ไม่บอกอะไรจึงกลายเป็นปัญหา 

ตัวที่สามคือการแสดงความรับผิดชอบที่ทั้งรัฐบาลไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบตลอดช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
อย่างเช่นการสั่งซื้อวัคซีน คงจะเป็นที่ยอมรับได้แล้วว่ามีข้อผิดพลาด แต่ก็ไม่มีใครรับผิดชอบต่อการว างแผนที่
ผิดพลาดนั้น 

เมื่อรัฐบาลไม่เคยแสดงออกถึงความรับผิดชอบใด ประชาชนก็คงคิดว่าจะไว้วางใจได้ยาก รัฐบาลควรจะพิจารณาตัวเอง
แล้วให้ผู้อื่นมาบริหารในสถานการณ์นี ้

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 

ประธานชมรมแพทย์ชนบท 

หากถามโควิดที่รุนแรงขึ้นวันนี้ต้นเหตุเพราะมาตรการที่ผิดพลาดของศบค.หรือไม่ ส่วนตัวไม่ได้สนใจมาตรการ ศบค.แล้ว 
เพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอด และมาตรการที่ผิดพลาดมากคือการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง 

สั่งปิดโดยไม่มีมาตรการเยียวยา และการสื่อสารที่ทันท่วงที ถ้าคนงานเป็นคนไทยก็กลับบ้านต่างจังหวัดเพราะกลัวไม่มี
กิน แต่ถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติก็ไปหาที่อยู่ใหม่ เพราะต้องหาเงินเลี้ยงปากท้อง มาตรการนี้จึงทำให้การแพร่เชื้อกระจาย
มากกว่าเดิม 
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สาเหตุที่ยอดป่วยตายสูงขึ้นอาจเพราะวัคซีนฉีดได้ต่ำ ไม่ครอบคลุมพอ ซึ่งเกี่ยวข้องระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลัก 
เนื่องจากคุณภาพของวัคซีนอย่างซิโนแวค แม้คุณภาพต่ำแต่มีประสิทธิภาพเชิงบรรเทาการเจ็บป่วยหนักได้ ป้องกัน
การติดเชื้อได้ระดับหนึ่ง 

ส่วนตัวมองว่ายอดติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นหลักๆ มาจากการระบาดที่มีจำนวนมากและเป็นไปอย่างกว้างขวาง และคุมได้ยาก
เนื่องจากเป็นการระบาดในครอบครัว สำนักงาน รวมทั้งที่โรงเรียน โรงงาน ทำให้การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ที่มีการประเมินว่าอีก 2 สัปดาห์ ยอดป่วยตายจะเพิ่มขึ้นนั้นถูกต้อง เพราะผู้ป่วยวันนี้สะท้อนจำนวนผู้เสียชีวิตที่จะ
เกิดขึ้น วันนี้ป่วย 5 พันคน เมื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงก็เจอผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มขึ้น ยอดผู้ป่วยก็เพิ่ม ลามไปเรื่อยถ้าไม่มีมาตรการที่
ชัดๆ จะไม่ลดลง 

อีก 2 สัปดาห์ยอดเสียชีวิตก็เพิ่ม เพราะวันนี้เริ่มป่วย จากนั้นป่วยหนัก ผ่านไปเข้าไอซียูและเสียชีวิต เมื่อวันนี้ยอดป่วย
เพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตในอีก 2 สัปดาห์ก็เพิ่ม 

มาตรการแก้ไขระยะสั้น จะล็อกดาวน์ก็ยากแล้ว เพราะสถานการณ์วันนี้เป็นการติดเชื้อในครัวเรือน การล็อกดาวน์ จึง
เกิดประโยชน์น้อย จะล็อกจากในบ้านหรือระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ชาวบ้านก็ยังต้องพบปะกัน 

ดังนั้น มาตรการระยะสั้นต้องประคองสถานการณ์ ควบคุมโรคให้ได้ คนป่วยทุกวันนี้พยายามดูแลตัวเองอยู่แล้ว แต่การ
กักตัวเองในข้อจำกัดเรื่องสภาพสังคม เพราะบ้านหลังเล็ก ต้องนอนรวมกัน หรืออาศัยอยู่ในชุมชนแออัด 

วิธีตรวจแล้วหาให้เจอ จากนั้นกักตัว รักษา ซึ่งเป็นวิธีโบราณช่วยลดการระบาดได้ ยุติการระบาดในทันทีไม่ได้ แต่หวังว่า
การระบาดจะไม่เร็วและมากเกินไปจนถึงขั้นห้องไอซียูรับไม่ไหว เตียงคนไข้ไม่พอ ระบบสาธารณสุขไม่ล่ม 

ส่วนในระยะยาว ต้องอาศัยวัคซีนอย่างเดียว คนจะมีเสื้อเกราะได้ต้องมีวัคซีน 

รัฐบาลมีบทเรียนเป็นปีแต่ที่ยังแก้ไม่ถูกจุดนั้น แน่นอนเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาด ขณะที่การแก้ปัญหาระยะ
สั้นเป็นแบบมวยวัด สะเปะสะปะ ประกาศแล้วเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วประกาศใหม่ มั่ว วนไปวนมา การประกาศล็อกดาวน์
ต้องเตรียมการให้ดี ประกาศแล้วต้องมีข้าวกิน 

เรื่องโควิดส่งผลต่อรัฐบาลแน่นอน เครดิตรัฐบาลลดลงทุกวัน รัฐบาลอาจอยู่จนครบวาระก็ได้ แต่โอกาสกลับมาหลัง
เลือกตั้งน่าจะไม่มาก 

อยากแนะนำว่า หัวใจของเรื่องนี้คือวัคซีน ซึ่งใช้ต้นทุนต่ำที่สุด เหนื่อยน้อยสุด รัฐบาลต้องหาวัคซีนให้ได้ อธิบายกับ
สังคมให้มากว่าทำไมหาไม่ได้ ถ้าอธิบายได้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์จะเข้าใจ 

แต่ปัจจุบันเพียงบอกว่า จะมาๆ จะมีๆ ให้ความหวังแต่ก็ไม่ได้ พูดแบบนี้หลายครั้งก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะ ไม่มีใคร
เชื่อ ก็เลยด่ารัฐบาลทั้งที่ไม่ได้อยากด่าแต่เขาไม่มีวิธีอื่น 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6487538 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6487538
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แล้วแต่วาสนา? 

 
ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี ้พอเริ ่มต้นเปิดประเทศที่ภูเก็ตเมื ่อวันที ่ 1 ก.ค. 64 ก็ผ่านไปด้วยดี เพียงแต่
นักท่องเที่ยวยังไม่มากนัก ก็เลยไม่คึกคักอย่างที่มโนภาพกัน 

ตรงกันข้ามกลับปรากฏตัวเลขติดเชื้อและเสียชีวิตกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลให้สถานการณ์ไม่คอ่ย
จะดีนัก 

เพราะด้านหนึ่งต้องการสถานการณ์ที่เอื้อต่อ 120 วันเปิดประเทศคือ หยุดการแพร่กระจาย ตัวเลขต้องลดลงเป็นลำดับ 

แต่นี่กลับเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน 

ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องตั้งหลักให้ดีที่สำคัญก็คือจะต้องหยุดโควิด–19 ให้ได้หรืออย่างน้อยก็ได้เห็นตัวเลขลดลงไปเรื่อยๆ 

ด้านท่องเที่ยวก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว ้

พูดง่ายๆว่าต้องประเมินกันเป็นวันๆไป 

“วัคซีน” ยังเป็นตัวหลักที่จะต้องจัดหาให้ได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นช่องทางหน่ึงที่จะทำให้การแพร่ระบาดลดลง 

ยิ่งที่กลายพันธุ์จากอินเดีย “เดลตา” นั้นมาแรงและแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งในสหรัฐฯที่มีวัคซีนพร้อมและ
ฉีดให้คนของเขาไปแล้วเกือบค่อนประเทศ 

จนผ่อนมาตรการอนุญาตประชาชนไม่ต้องสวมหน้ากากออกจากบ้านได้ แต่พอเจอเดลตาจากอินเดียเข้าไปอาละวาดก็
เป็นเรื่องเลย 

ทำท่าจะต้องรณรงค์ให้สวมหน้ากากกันอีก! 

นั่นแหละ “หน้ากาก” จึงเป็นเกราะป้องกันดีที่สุดถือเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ปลอดจากโควิด–19 ได ้

สถานการณ์ของรัฐบาล ณ เวลานี้ต้องบอกว่า “หนัก” เพราะทุกอย่างล้วนเข้ามาสู่วังวนเดียวกันทั้งหมด 

ด้วยการต้ังคำถามถึง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกฯ ว่าจะบริหารประเทศต่อไปได้อีกหรือไม่ 
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ด้วยการนำประเด็นโควิด–19 มาเป็นหอกทิ่มแทงทุกวัน 

เรื่องที่คิดจะกลับมามีอำนาจต่อไปจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้ว เพราะจะเป็นเรื่องของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

ไม่ใช่รัฐธรรมนูญหรืออำนาจ 

ต้องยอมรับว่าหลังเกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 1–2 มาแล้วรัฐบาลสามารถกุมสภาพจนกลายเป็นแต้มต่อทางการเมือง 

เพราะจัดการกับโควิด–19 ได้เป็นอย่างดี 

แต่มาเจอรอบนี้ซึ่งหนักกว่าเก่ามากมันก็เลยทำให้เห็นข้อบกพร่องอย่างชัดเจนอันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้นำ
ประเทศ 

120 วันเปิดประเทศกลายเป็น “เงื่อนเวลาใหม่” 

ที่จะกำหนดชะตาของรัฐบาลไปโดยปริยายไม่ต่างกับ “เงื่อน” ที่รัดคอตัวเองอยู่ที่ว่าจะดิ้นให้หลุดออกมาได้อย่างไร
เท่านั้น 

ที่สำคัญคือเป็น “เงื่อนไข” ภายนอกที่กุมสภาพไม่ได้ 

ยิ่งหยุดโควิด–19 ไม่ได้ยิ่งจบเกมเร็ว 

เว้นแต่จะมีโชคช่วยเท่านั้นจึงจะเอาอยู่ได ้

ยังไงเสียสู้มาจนถึงเวลานี้แล้ว “3 ป.” คงไม่ยอมปล่อยมือง่ายๆ ก็ต้องด้ินทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะให้ได้ในทุกเกม 

“บิ๊กตู่” นั้นเป็นคนที่มากับโชค 

อยู่ที่ว่าจะ “โชคดี” หรือ “โชคร้าย” เท่านั้น...!!! 

“ลิขิต จงสกุล” 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2131372 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2131372
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โจทย์ยาก “ประยุทธ์” ล็อกดาวน์โควิดเจ็บแต่ไม่จบ : สายป่านขาด สุดทางลาก 

 
ปฏิทินเข้าสู่เดือนกรกฎาคม ผ่านครึ่งปีเข้าสู่ไตรมาส 3 วันเวลาผ่านไปไว แต่นั่นก็ยังช้ากว่าความร้ายกาจของไวรัสมรณะ

โควิด–19 ที่พฒันาการความรุนแรง ดุดัน รวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาที 

อัลฟา เบตา เดลตา เดลตาพลัส วิทยาศาสตร์ทางการ แพทย์ดักสกัดกันไม่ทัน 

นั่นไม่ต้องพูดถึงพัฒนาการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และ รมว.กลาโหม เหมาบท “ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” แบบเงอะๆงะๆ 

เทียบหอยทากกับเสือชีตาร์ ช้ากว่าไวรัสหลายช่วงตัว 

ตามเง่ือนไขสถานการณ์แบบที่ล่าสุด ศบค.แบะท่า สารภาพ สัญญาณร้ายการระบาดระลอก 4 จากเช้ือเดลตา โควิด–19 
สายพันธ์ุอินเดีย แพร่กระจายในหลายจังหวัด คลัสเตอร์ผุดเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศ 

ตัวเลขคนตายทุบสถิติ “นิวไฮ” ทุกวัน 51–53–57–61 ผวาทะลุหลักร้อยในไม่ช้า ล้อไปกับจำนวนคนป่วยหนักหลัก 2 
พันกว่า ใส่เครื่องช่วยหายใจกว่า 500 ราย 

คนติดเชื้อ ป่วยเพิ่มรายวันทะลักครึ่งหมื่น 

ประเทศไทยทำสถิติไม่น่าจดจำ ล่าสุดตัวเลขคนติดเชื้อรายวันนำอินเดีย เมื่อเทียบอัตราส่วนต่อจำนวนประชากร ก่อน
หน้านี้ไทยก็แซงจีนตัวเลขติดเชื้อโควิด–19 สะสมกว่า 2–3 แสน 

ยังไม่เห็นแนวโน้มจะลดระดับ หยุดการบุกของไวรัสมรณะ 

ความหวังสุดท้ายที่พึ่งเดียวคือวัคซีน ก็ยังหวังไม่ได้ ตามตัวเลขการฉีดกะปริบกะปรอย ยอดรวม 9 ล้านโดส ยังห่างไกล
เป้าหมายภูมิคุ้มกันหมู่ ร้อยละ 70 ของประชากรไทย 65 ล้านคน 

กับ “วัคซีนทิพย์” ที่นายกฯนบันิ้วโชว์ตัวเลขดีลสารพัดย่ีห้อ แต่ไม่การันตีวัน ว. เวลา น. กำหนดส่ง 

และยิ่งรู้สึกได้ถึงอารมณ์ว้าเหว่ กับอาการงงๆที่ “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข 
สารภาพติดต่อตัวแทนจำหน่ายวัคซีน “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” ไม่ได้ หลังจากที่โชว์ภาพการเจรจาเซ็นสัญญา คุย
ว่าจะมาไตรมาส 4 ไม่เกินปลายป ี
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ตอกย้ำสภาพ “บ้อท่า” การจัดหาวัคซีนของรัฐบาลบนหนทางตีบตัน 

นั่นไม่แสบทรวงเท่ากับหมอใหญ่ระดับ นพ.บุญ วนาสิน เจ้าของโรงพยาบาลในเครือธนบุรี ออกมาแฉผ่านรายการดังทาง
ทีวี ได้ต่อสายสอบถามผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นา ถึงสาเหตุความล่าช้า ทั้งที่ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ ได้หมดแล้ว 

คำตอบที่ได้คือ ทางการไทยไม่ยอมเซ็นสัญญา 

“วัคซีนทิพย์” ล่องลอยในอากาศท่ามกลางความคลุมเครือของรัฐบาล ซึ่งมันไม่ได้อยู่นอกเหนือความสามารถในการอ่าน
เกมของ “มวยเก๋า” อย่างอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร ที่รีบกระโดดขี่คอทีมทหารเฒ่า 3 ป. โชว์กึ๋นในบท “โทน่ี วูดซัม
คลับเฮาส์” ขันอาสาเป็นตัวแทน ดีลจัดซื้อวัคซีนให้ทีม “ลุงตู่” 

อวดเครดิต “ซุปเปอร์คอนเนกชันระดับโลก” 

เบิ้ลบลัฟปมด้อยรัฐบาลทหารเฒ่า ที่ไร้ “ตัวช่วยระดับอินเตอร์” ไม่มีเครดิตดีลกับต่างประเทศ 

สาเหตุหนึ่งของวัคซีนล่าช้า ในภาวะประเทศเผชิญสงครามเชื้อโรค ศักยภาพของฝ่ายบริหารไทย เทียบกับประเทศอื่น 
แม้แต่เพ่ือนบ้านที่ด้อยกว่าอย่างลาว มันเป็นตัวช้ีวัดชัดเจน 

เจอโรคระบาดเหมือนกันทั่วโลก แต่ผู้นำกึ๋นต่างกัน 

วิบากของพลเมืองย่อมแตกต่างกัน มันจึงอยู่บนความสมเหตุสมผล กับอาการประชาชนคนไทยที่หดหู่ เลยจุดรวมพลัง
ต่อสู้โควิดไปกับผู้นำรัฐบาล สูญสิ้นศรัทธา แทบไม่เหลือความเช่ือมั่นในตัว “บิ๊กตู่” 

โดยเฉพาะล่าสุด ความอดทนมาถึงจุดสิ้นสุดสายป่าน 

สถานการณ์แบบที่ พล.อ.ประยุทธ์ โดนกระแสถล่มหนัก ยังมีอารมณ์จ๊ะจ๋า หัวเราะครื้นเครงเฮฮา ในจังหวะยึกๆยักๆกับ
ปมเครียด การล็อกดาวน์กรุงเทพฯ ฮัมเพลง Take Me Home Country Roads บอกไม่ล็อกดาวน์ แค่เตรียมปิดแคมป์
คนงานก่อสร้างที่เป็นคลัสเตอร์ระบาด 

บ่ายพูดอย่าง แต่กลางคืน “ลักหลับ” ประกาศมาตรการเข้ม จัดเต็มข้อปฏิบัติในการสกัดเชื้อโควิดแพร่ลาม ห้ามนั่งดื่ม
กินในร้านอาหาร ได้แค่สั่งเอากลับไปกินบ้าน ปิดสปา นวด กิจกรรมเกิน 20 คน 

พ่อค้าแม่ค้าตุนของสดเตรียมขาย ระบายไม่ทัน เน่าเสียหาย 

สับสนอลหม่าน ทุนหายกำไรหด เงินเก็บก้อนสุดท้ายไม่เหลือ เจ๊งระเนระนาด ร้านอาหารส่วนหนึ่งต้องประกาศเลิก
กิจการ เจ้าของร้านกอดคอร้องไห้กับลูกน้อง เพราะไปต่อไม่ไหว 

นั่นจึงกลายเป็นที่มาของ # กูจะเปิดมึงจะทำไม แชร์กันกระหึ่ม 
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อารมณ์พ่อค้า แม่ค้า เจ้าของธุรกิจ หมดความอดทน กับการบริหารจัดการแบบมั่วๆของผู้นำรัฐบาล ยึกๆยักๆสั่งล็อก
ดาวน์ปิดร้านอาหาร ปิดตลาด ล็อกกิจการ กระทบพวก หาเช้ากินค่ำ 

ปิดๆเปิดๆซ้ำแล้วซ้ำอีก เจ็บแต่ไม่จบ 

มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ตรงตามสภาพความเสียหาย และยิ่งเครียดไปกันใหญ่ ตามฟอร์มแบบที่ “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ย้อนถามเสียงเรียกร้องผู้ประกอบการร้านอาหาร รัฐบาลออกมาช่วยแล้ว
ใช่หรือไม่ จ่ายเยียวยาร้อยละ 50 ของเงินเดือนช่วยทั้งหมดแล้ว จะเอาอะไรอีก 

สะท้อนอาการ “หมดเค้า” รัฐบาลช่วยได้มากสุดเท่าที่จะทำได้แล้ว 

แนวโน้มคนหมดหวัง ไร้ที่พึ่ง ประกอบกับมาตรฐานการบริหารของผู้นำรัฐบาลทหารเฒ่าที่เงอะๆงะๆไม่ได้ทำให้เห็น
ความหวังแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 

ตรงกันข้ามมีแต่โทษประชาชน การ์ดตก ทำเชื้อโรคกระจาย 

ทั้งๆที่ประเมินกันจากข้อมูลเชิงสถิติ การเหมาร้านอาหาร สปา นวด เป็นจุดแพร่เชื้อ ยังถือว่าน้อยมากหากเทียบกับคลัส
เตอร์ในแคมป์คนงานก่อสร้าง และยิ่งเป็นอะไรที่เห็นถึงความลักลั่น แบบที่ผู้นำประกาศปิดแคมป์คนงานล่วงหน้าเป็น
วันๆก่อนส่งทหารมาควบคุม ไม่ทันคนงานหนีกลับต่างจังหวัด 

สกัดแบบหลวมๆ เหมือนจงใจปล่อยให้เช้ือกระจายออกนอกเมือง 

คลัสเตอร์จากแคมป์คนงานก่อสร้างที่แฝงแรงงานต่างด้าวจากการเข้าเมืองผิดกฎหมาย นำเชื้อมาแพร่กระจาย ความ
เสี่ยงมันมากกว่าร้านอาหาร นวดสปา ที่ถูกปิดแล้วเปิด เปิดแล้วปิด แค่สัปดาห์เดียว 

ไม่แปลกที่อารมณ์สังคมจะพลิกตาลปัตรเป็นอาการต่อต้าน 

ซึ่งนั่นคือสัญญาณอันตราย การต่อต้านกฎหมาย คนสิ้นหวัง หมดอาลัยตายอยาก ไม่เกรงกลัวอำนาจที่ไร้ความชอบธรรม
จากรัฐบาลที่ถูกตราหน้าว่าบริหารผิดพลาด 

การใช้อำนาจสั่งคนโดยไม่มีทางออกชีวิต ย่อมไม่มีใครยอมจำนน 

อารมณ์ประชาชนเหมือนกาน้ำกำลังเดือด ไร้รูระบาย ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ “เดิมพันสุดท้าย” พล.อ.ประยุทธ์ต้อง
ลุ้นหมุดหมายตามการประกาศเปิดประเทศภายใน 120 วัน 

ลากคนไทยแบกรับความเสี่ยง รับไฟลท์บินแรก “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 

หวังรีสตาร์ตเครื่องยนต์หลัก ฟื้นธุรกิจการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าประเทศอุดถังแตก ท่ามกลางเสียงคัดค้านของทีมแพทย์ 
เตือนได้ไม่คุ้มเสีย ระวังถ้าระบาดใหญ่จะเกินรับมือ 

และแค่เริ่มก็ลางไม่ดี เมื่อ “เสี่ยโอ๋” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ต้องสวอบเชื้อและกักตัว 14 วัน เพราะนั่ง
เครื่องลำเดียวกับผูต้ิดเชื้อไปภูเก็ต 
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อดร่วมเฟรมนายกฯในอีเวนต์รับทัวร์จากต่างประเทศ 

เหตุการณ์แบบที่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่ำไห้ น้ำตาคลอ ยอมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด–19 ในพื้นที่ 
กทม.และปริมณฑลตอนนี้วิกฤติ ขาดเตียง ขาดแคลนบุคลากร และไม่สามารถช่วยอะไรได้ โดยสถาน-การณ์โควิดตอนนี้ 
เป็นสายพันธ์ุที่คุมยาก เริ่มเอาไม่อยู ่

กองเชียร์ “บิ๊กตู่” ใจแป้ว นั่นไม่ต้องพูดถึงคนที่เลิกเชื่อมั่นผู้นำ 

“120 วันอันตราย” เดิมพันหมดหน้าตัก ที่ พล.อ.ประยุทธ์ซื้อเวลาอยู่หรือไป 

ตามสภาพสงครามโควิดต้อนเข้ามุมอับ บีบผู้นำขุมอำนาจ 3 ป. ตั้งรับ ต้องประคองสถานการณ์บนเส้นทางลากยาวไป
ต่อ ในเกมอำนาจที่ล็อกไว้ในคัมภีร์ซือแป๋มีชัย 

กับเช้ือสนิมเนื้อในแทรกเข้าทำลายภูมิคุ้มกันลดลงทุกขณะ 

ภาพสภาล่มไม่เป็นท่า เพราะเกมหักกันภายในพรรคร่วมรัฐบาล 

อาการแบบที่ค่ายพลังประชารัฐนับร้อยอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่กดปุ่มแสดงตัว พรรคภูมิใจไทยซุ่มหลบอยู่ตามซอกหลืบ
นับสิบ ตามข่าววงใน ด้านหนึ่งเป็นอารมณ์หมั่นไส้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯที่ไม่ยอมงดประชุมหลบโควิด อีกมุม
เป็นเรื่องการกั๊กคิวโหวต พ.ร.บ.สารพิษฯ ที่ฟัดกันระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ 

นักการเมืองฟัดกันแย่งผลประโยชน์บนความเป็นความตายชาวบ้าน 

เสียงแน่นปึ้กของพรรคร่วมรัฐบาลในสภาเป็นแค่ปริมาณที่ด้อยคุณภาพในเชิงของการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร รักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

ขณะที่มวลชนด้านนอกสภา จุดติดพรึบพรับ สารพัดกลุ่มยกระดับม็อบกดดันรัฐบาลนัดกันถี่ยิบ 

แม่น้ำทุกสายไหลไล่รัฐบาล “บิ๊กตู่” ลงทะเล 

ตามรูปการณ์ย้อนแย้งสวนทาง ด้านหนึ่งทีมแห่“บิ๊กตู่” ในสภาเสียงแน่น ปักหมุดลากยาวอำนาจทีมทหารเฒ่าตามพิมพ์
เขียวคัมภีร์ซือแป๋มีชัย แต่อีกด้านกระแสนอกสภา ม็อบตีธงหักดิบ ล้อไปกับกระแสสังคมที่หมดศรัทธา ผู้นำรัฐบาลที่บ้อ
ท่าในบริหารจัดการมหาวิกฤติโควิด 

ธุรกิจเล็กเจ๊งกระจาย ธุรกิจใหญ่ต่อสาย “ลงขัน” ก่อนพังทั้งกระดาน 

สถานการณ์ไหลเข้าเงื่อนไขไฟต์บังคับ “120 วันอันตราย” 

เศรษฐกิจสายป่านขาด การเมืองก็สุดทางลาก. 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2131416 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2131416
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อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

วิกฤติรุกเร้าเขย่าบัลลังก์ เกมลุยไฟ "3ป."บนหลังเสือ! 

 
สิ่งที่ “บิ๊กตู่” และ “บิ๊กรัฐบาล” ควรทำมากที่สุดในตอนนี้ คือการปิดหูปิดตาจากคนรอบข้างบ้าง แล้วลองหันเปิดหูเปิด
ตา และเปิดใจมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ และรับรู้ความรู้สึกประชาชน 

กลายเป็น “วิกฤติซ้อนวิกฤติ” อย่างแท้จริง สำหรับการบริหารงานของ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเต็มไปด้วย
ความสับสน-อลหม่าน เหมือน “ลิงแก้แห” ที่ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเหยิงไปกันใหญ่ 

ไล่ตั้งแต่การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จนทำให้มียอดผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ใน
หลัก 4,000-5,000 คน ล่าสุดพุ่งทะลุถึง 6,000 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตก็ขยับเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล ล่าสุดทำสถิติสูงสุด
อยู่ที่ 61 รายแล้ว จนนำมาสู่ปัญหาเตียงรักษาไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและอาการวิกฤตในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล พร้อมกับข่าวผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตในบ้านเพราะไม่มีเตียงรักษาเริ่มมีถี่มากยิ่งขึ้น 

ซึ่งงานนี้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พยายาม “ฉีดยาแรง” ด้วยการออก
ประกาศข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กทม. ปริมณฑล และ 4 
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกาศแบบลักหลับมาตอนตีหนึ่ง โดยหวังว่ามาตรการ “ล็อคดาวน์เฉพาะจุด” จะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได ้แต่ผลลัพธ์กลับเป็นหนังคนละม้วน เพราะรัฐบาลเจอแรงสวนเบิ้ลกลับจากโลกโซเชียลฯ
อย่างหนักหน่วง 

เนื่องจากมาตรการตามประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ทั้งการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ส่งผลให้คนงาน
พร้อมใจกันเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดทั่วทุกสารทิศ จนทำให้แพร่กระจายเชื้อไปใน 32 จังหวัด และเกิดคลัส
เตอร์การแพร่ระบาดในหลายจังหวัด หรือมาตรการห้ามนั่ งกินอาหารที่ร้านอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ
ร้านอาหารอย่างจัง เพราะเพิ่งจะเปิดร้านรับลูกค้าได้แค่ 1 สัปดาห์ ก็ต้องกลับไปขายใส่ห่อกลับบ้านอีกครั้ง และการ
ประกาศที่กระชั้นชิดก็ทำเอาหลายร้านที่เตรียมวัตถุดิบไว้ขายถึงกลับโอดครวญไปตามๆ กัน 

สำทับกับดราม่า “นะจ๊ะ” ของ “บิ๊กตู่” ที่ชอบพูดจนติดปาก แต่รอบนี้กลายเป็น “ของแสลงหู” ประชาชน เพราะจาก
การแถลงข่าวก่อนการประกาศมาตรการ  “ล็อคดาวน์เฉพาะจุด” นั้น “บิ๊กตู่” พูดในเชิงติดตลกว่า “ไม่ล็อกดาวน์นะ
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จ๊ะ” แต่งานนี้ประชาชนไม่ตลกด้วย เพราะมองว่าเป็นการล้อเล่นบนความทุกข์ร้อนของประชาชน ที่กำลังเดือดร้อนไป
ทั้งแผ่นดินแล้วก็ว่าได ้

จากความผิดพลาดของรัฐบาล และปมดราม่าที่เกิดขึ้น ก็ให้เกิดกระแสเรียกร้องดังไปทั่วทุกหัวระแหง ขอให้ “บิ๊กตู่” 
ลาออกเพื่อเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประเทศ  และเกิดการตอบโต้หนักไปมากกว่า
นั้น เมื่อในโลกออนไลน์ มีการผุดแคมเปญใหม่ #กูจะเปิดมึงจะทำไม จากกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่เรียกร้องให้
บรรดาร้านอาหารแสดงอารยะขัดขืนต่อมาตรการดังกล่าว แสดงท่าทีแข็งข้อต่อรัฐบาล พร้อมเดินหน้าลุยเปิดร้านต่อแม้
รู้ดีว่าทำผิดกฎหมาย แต่ก็ดีกว่าอดตาย! 

แม้ล่าสุดรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว ทั้งผู้ประกอบการกิจการก่อสร้าง 
กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และกิจกรรมบริการด้านอื่น 
รวมทั้งเยียวยาลูกจ้างในธุรกิจเหล่านี้ ร้อยละ 50 ของเงินเดือน รวมใช้เม็ดเงินในการจ่ายเยียวยาก่าว 8,500  ล้าน
บาท แต่ผลพวงจากประกาศดังกล่าวหลายเรื่องกลับไม่สามารถเยียวยาได้ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
รัฐบาล ที่ลดลงจนเข้าสู่ห้วง “วิกฤติศรัทธา” ของรัฐบาลอย่างแท้จริง 

แต ่“ความวัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรก” เมื่อ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกมา
พูดผ่านสื่อถึงข้อเรียกร้องร้านอาหาร ที่กลายเป็นการ “เหยียบหัวใจประชาชน” ซ้ำอีกครั้ง ด้วยคำพูดที่ว่า “รัฐบาล
ออกมาช่วยแล้วใช่หรือไม่ ช่วยทั้งหมดแล้ว จะเอาอะไรอีก” 

แม้ขณะนี้ ศบค.จะดันทุรังอธิบายไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวที่กลับมาระบาดหนักอีกครั้ง มีตัวอย่างหลายประเทศ
ที่มีการประกาศล็อคดาวน์กันอีกครั้งหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงความแตกต่างคือ หลายประเทศที่ถึงแม้จะมีการ
ระบาดหนักอีกครั้งแต่เมื่อการจัดหาวัคซีนและการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการบริหารจัดการวัคซีน
ของ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ที่บริหารจัดการวัคซีนไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในประเทศ และไม่ตอบโจทย์กับเชื้อ
กลายพันธ์ุที่มีความรุนแรงสูง จนมีคำถามดังขึ้นเรื่อยๆว่า “วัคซีนกูอยู่ไหน” 

นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นแล้ว ประชาชนยังต้องมาแบกรับกับความกังวลเรื่องเชื้อโควิดกลายพันธุ์ จากกรณีที่
รัฐบาลเดินหน้า “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” โดยวาดหวังไว้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 
ในประเทศที่แพร่ระบาดอย่างหนักหน่วง จนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในเวลานี้ เป็นเรื่องที่สวนทางกับความรู้สึก
ประชาชน และยิ่งเพ่ิมภาระความกังวลให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

สิ่งที่ “บิ๊กตู่” และ “บิ๊กรัฐบาล” ควรทำมากที่สุดในตอนนี้ คือการปิดหูปิดตาจากคนรอบข้างบ้าง แล้วลองหันเปิดหูเปิด
ตา และเปิดใจมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ และรับรู้ความรู้สึกประชาชน จะเห็นถึงความทุกข์ร้อนของประชาชน
ในตอนนี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาหนักหนาสาหัสมากแค่ไหน ทั้งคนป่วยโควิด -19 ที่ไม่มีเตรียมรองรับเพียงพอ จนหลาย
รายต้องตายที่บ้าน หรือวิกฤติปากท้องที่แทบไม่มีจะกิน เศรษฐกิจไปไหนไม่ได ้

แต่การที่ กลุ่ม “3 ป.” ยังคงยืนยันหนักแน่นว่ารัฐบาลยังไปต่อได้  เพราะรัฐบาลทำงานเต็มที่นั้น ก็ควรกล้าทำโพลถาม
ประชาชนตรงๆ ว่า รู้สึกอย่างไรกับคำว่า “ไปต่อได้” ที่รัฐบาลเชื่อมั่น ซึ่งคำตอบที่ได้อาจทำให้ตาสว่างกันเสียที 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

44 

 

นอกจากนั้นยังมีปัญหาการเมือง ที่เสริมแรงฉุดรั้งความเชื่อมั่นของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น จากเหตุการณ์ “สภาล่ม” เมื่อวันที่ 
30 มิ.ย.ที่ผ่านมา วาระการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่…) พ.ศ. จากเหตุที่ ส.ส.ทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาล 
และพรรคฝ่ายค้าน หลายคนไม่แสดงตนทั้งที่อยู่ในห้องประชุม โดยเฉพาะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่แสดงตนเพียง 9 
คน จาก 120 คน เหรือพรรคภูมิใจไทย แสดงตน 8 คน จาก 61 คน จนเกิดแฮชแท็ก #สภาล่ม ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับ
หนึ่ง พร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ ส.ส. ว่า หาก ส.ส.ไม่อยากทำงานแล้ว ควรจะยุบสภา เพื่อไม่ให้ เสีย
ภาษีของประชาชนต่อไป ถ้าไม่อยากประชุมสภาก็ให้ลาออกไป 

ขณะที่ “ทักษิณ ชินวัตร” หรือ “Tony Woodsome” ในโลกคลับเฮาส์ ก็ยังคงออกมา “ตีแสกหน้า” รัฐบาลอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งวิพากษ์วิจารณ์การรับมือโควิด-19 ว่า รัฐบาลไม่มีความรู้สึกตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่ซีเรียสในการ
แก้ปัญหา และยังบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจที่ต้องรับบริจาควัคซีน ทั้งที่มีโรงงานผลิต  พร้อมแนะนำให้รีบจัดการเอาวัคซีน
ยี่ห้ออื่นมาเพิ่ม แถมยังบอกว่า “ถ้ารัฐบาลไม่รู้จะทำอย่างไร ผมยินดีทำ ว่างอยู่แล้ว งานก็ไม่มีทำ” แต่ที่เจ็บจี๊ดที่สุด คือ
การแซะ “บิ๊กตู่” ให้ไปตรวจฮอร์โมนวัยทองทำอารมณ์สวิง 

และก็เหมือนทุกครั้ง ที่การออกมาเคลื่อนไหวของ “Tony Woodsome” สามารถเก็บแต้มคะแนนนิยมไปจากหน้าตัก 
“บิ๊กตู่” ได้อีกตามเคย 

ทิ้งท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่เริ่มจัดกิจกรรมถี่ขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง “กลุ่มราษฎร” ที่กำลังเริ่มโหมแรง
ไฟขึ้นอีกครั้งด้วยกิจกรรมลงถนน โดยลั่นกลองรอบจากแกนนำคนสำคัญอย่าง  อานนท์ นำภา ขณะที่ “กลุ่มสามัคคี
ประชาชน” และ “กลุ ่มประชาชนคนไทย” ยังมีการจัดกิจกรรมต่อเนื ่อง รวมทั้งการเคลื ่อนไหวของ  “กลุ ่ม Re-
solution” ท ี ่นำโดย  ป ิยบ ุตร  แสงกนกก ุล  เลขาธ ิการคณะก ้ าวหน ้ า  และ  พร ิษฐ ์  ว ั ชรส ินธุ  นำรายชื่ อ
ประชาชน 150,921 คน ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตซ์ ส.ว. รวมทั้งปฏิรูปที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระ  ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ซึ่งกลายเป็นการโยนโจทย์ร้อนเข้าสู่สภาอีกครั้ง 

จากบริบททางโดยรวม เรียกได้ว่าสถานการณ์ของ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ในขณะนี้ โอกาสที่จะปรับทัพเรียกความเชื่อมั่นอีก
ครั้ง ตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่คงจะให้โอกาสน้อยลงเต็มที ดังนั้นทางที่ดี เวลาน้ี “บิ๊กตู่” ควรเริ่มมองหา “ทางลง” ได้แล้ว 
ว่าจะลงจากหลังเสืออย่างไรไม่ให้โดนเสือขย้ำ 

สุดท้ายต้องยอมรับกันว่าวิกฤติตอนนี้คือทางตันของประเทศ ทางตันของรัฐบาล และเป็นทางตันของ “บิ๊กตู่” แต่หาก 
“กลุ่ม 3 ป.” ยอมถอยออกไปเพื่อเปิดทางให้ประเทศได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ซึ่งอาจจะเป็นทางลงที่เจ็บตัวน้อย
ที่สุดในเวลานี ้

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/854079 
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วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 - 08:13 น. 

09.00 INDEX สายสัมพันธ์ การเมือง โทนี่ วู้ดซั่ม สายสัมพันธ์ ธรรมนัส พรหมเผ่า 

 
หตุปัจจัยใดทำให้กระบวนท่าระหว่าง โทนี่ วู้ดซั่ม กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อันเปี่ยมด้วยสันถวมิตรสนิทสนมยิ่ง
ในทางการเมืองจึงได้ รับความสนใจเป็นอย่างสูง 

ทั้งๆที่หากมีการเลือกตั้งเมื่อใดย่อมหมายถึงการสัประยุทธ์กันอย่างเข้มข้นระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทย
เมื่อนั้น 

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผ่านตามแบบวิธีเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผ่านบัตร 2 ใบ ตามแบบวิธีใหม่หากมีการแก้ไข
เพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญ 

และผู้ที่จะต้องต่อกรกับพรรคเพื่อไทยอย่างเข้มข้นย่อมต้องเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งเพิ่งเข้าไปอยู่ในสถานะแห่ง
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 

อาจเป็นเพราะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เคยเป็นลูกน้องเก่า อาจ เป็นเพราะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นคนเมือง
เช่นเดียวกัน 

เยื่อใยและสายสัมพันธ์จึงแนบแน่นกับ โทนี่ วู้ดซั่ม ไม่คลาย 

เป็นสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นเช่นเดียวกับที่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ยังมีอยู่กับ โทนี่ วู้ดซั่มและพรรคเพ่ือไทยไม่แปรเปลี่ยน 

ต้องยอมรับว่าคนที่เคยอยู่กับพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย ส่วนใหญ่จะยังรักษาท่าทีอย่างเปี่ยม
ด้วยความสุขุมคัมภีรภาพอย่างเป็นพิเศษ 

ไม่ว่าจะเป็น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่าจะเป็น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ไม่ว่าจะเป็น นายสุพล ฟองงาม 

คนเหล่านี้คำน้อยไม่เคยย้อนกลับไปยังพรรคไทยรักไทย พรรค พลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย ยิ่งเป็น โทนี่ วู้ดซั่ม และ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยิ่งไม่เคยแตะ 

เพราะประเมินว่าหากแตะไปยัง โทนี่ วู้ดซั่ม และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อใด นั่นไม่เพียงแต่จะถูกเหล่จากสังคม 

หากยังเท่ากับ”อนาคต”ในทางการเมืองก็จะตีบตันด้วย 

ท่วงทำนองของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หรือแม้กระทั่งท่วงทำนองของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ จึงได้รับความสนใจและ
เฝ้ามองอย่าง เป็นพิเศษ 
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ยิ่งเมื่อ โทนี่ วู้ดซั่ม ทอด “ไมตรี” มาให้ ยิ่งเร้าความสนใจ 

ทั้งหมดนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะทีส่ลับซับซ้อนและโอกาสอันจะเกิดการพลิกเปลี่ยนในทางการเมืองได้ 

เพราะใช่ว่าบารมีของ โทนี่ วู้ดซั่ม จะหมดสิ้นอย่างสิ้นเชิง 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2810128 
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วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 - 10:14 น. 

วิเคราะห์หน้า 3 : ครึ่งเทอมหลัง รบ. ทางลง บิ๊กตู่ ในโควิด รอบ 4 

 
ตัวเลขผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นจากวันละ 5 พันขึ้นไปทะลุวันละ 6 พัน และคาดการณ์ว่าอาจจะถึงวันละหมื่นคนนั้น 
สะท้อนว่าสถานการณ์การระบาดยังหนักหน่วง 

ตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทำให้เตียงรักษาไม่เพียงพอ บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ จากต่ำ
กว่าครึ่งร้อยเป็นสูงกว่าครึ่งร้อย 

และตัวเลขผู้เสียชีวิตยังทะยานขึน้ทะลุ 60 คน 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอกย้ำความวิกฤต และในสถานการณ์วิกฤตน้ีต้องการผู้นำที่มีฝีมือในการบริหาร 

จึงไม่ใช่เรื ่องแปลกอะไร หากสัปดาห์ที ่ผ่านมา  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม จะถูกไล่ 

แม้รัฐบาลกำลังเปิดประเทศในโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าประเทศเพื่อมาพักผ่อน 
ซึ่งประเมินว่าหากเป็นเช่นนี้ 3 เดือนประเทศไทยจะมีเงินสะพัด 1.5 หมื่นล้าน ซึ่งฟังดูด ี

แต่เมื่อตัวเลขผู้ติดเช้ือใหม่ยังเพ่ิมขึ้นไม่หยุด และจำนวนผู้เสียชีวิตยังไม่ลดน้อยลง 

ข่าวคราวเกี่ยวกับการระบาดย่อมกลบข่าวคราวเปิดประเทศ 

และเป้าหมายที่ถูกโจมตี ย่อมหนีไม่พ้น พล.อ.ประยุทธ์ 

เสียงก่นด่ารัฐบาลดังขึ้นมากเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน หลังจากที่คำสั่งห้ามกินในร้านในพื้นที่ 6 จังหวัดสีแดงเข้มประกาศ
ออกมาแบบกระช้ัน 

รู้ตัววันที่ 27 มิถุนายน ห้ามกินในร้านวันที่ 28 มิถุนายน บรรดาร้านค้าที่ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารต่างพร้อมใจกันด่า
รัฐบาล 

เปรียบเทียบกับคำสั่งปิดแคมป์คนงานที่บอกกล่าวล่วงหน้า ทำให้เกิดปรากฏการณ์  “ผึ้งแตกรัง” กระจายเชื้อไปยัง
ท้องถิ่น โดยให้แต่ละจังหวัดรับมือ 

หลังจากนั้นทุกความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ก็ตกเป็นเป้าสายตา 
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ภาพที่ พล.อ.ประยุทธ์ชูสองนิ้วท่ามกลางกลุ่มอาจารย์หมอ คลิปที่ถ่ายทอดเสียงหัวเราะของผู้นำออกมา ได้กระตุ้น
ความรู้สึกเกลียดชังให้เกิดขึ้น 

ภาพที่ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะพักผ่อนริมทะเลในช่วงที่เดินทางไปต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จังหวัดภูเก็ต 
กระตุ้นให้ความเกลียดชังผุดขึ้นมาอีกครั้ง 

คำตอบของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกอบการที่เดือดร้อน 
ด้วยวาทะ “ช่วยทุกกลุ่มไปหมดแล้ว จะเอาอะไรอีก” 

ได้โหมให้ผู้ได้รับผลกระทบเกลียดโกรธรัฐบาล 

วิกฤตการณ์ที่เกิดจากโรคโควิด-19 ได้ขยายตัวจากระบาดระลอก 3 เข้าสู่การระบาดรอบ 4 ซึ่งแม้ทางวิชาการการ
ระบาดรอบ 4 ต้องเกิดจากการระบาดเชื้อใหม่คือสายพันธุ์เดลต้า หรือสายพันธุ์อินเดียทั้งหมด 

แต่ด้วยสถานการณ์เช่นที่ปรากฏก็ยอมรับกันแล้วว่า ไทยเข้าสู่การระบาดรอบที่ 4 แล้ว 

ผลจากการเข้าสู่การระบาดรอบที่ 4 ได้ส่งผลกระทบทุกด้าน เนื่องจากสายพันธุ์เดลต้ามีความสามารถในการระบาดเร็ว 
และมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน 

ดังนั้น กลุ่มแพทย์จึงเริ่มออกมาส่งเสียง 

เพจเฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” โพสต์ข้อเสนอชมรมแพทย์ชนบทฉบับที่ 2 ว่า วัคซีนต้องมีให้ฉีดเดือนละ 15 ล้าน
โดส ประเทศไทยจึงจะรอด 

ตามแผนเดิมรัฐบาลจะได้แอสตร้าเซนเนก้า เดือนละ 10 ล้านโดส และซิโนแวค 3-5 ล้านโดส รวมเป็น 13-15 ล้านโดส 
แต่มาวันนี้ แอสตร้าฯส่งมอบให้รัฐบาลไทยได้เพียงเดือนละ 4 ล้านโดส ส่วนซิโนแวคนั้นมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพที่ต่ำ
กว่าวัคซีนตัวอื่น 

ต่อมา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดย นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย แถลงจุดยืน 5 ข้อ 

ทุกข้อเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่มีหน้าที่จัดหา กระจายการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อกลายพันธ์ุ 

เช่นเดียวกับสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เสนอให้รัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีน mRNA มาทดแทน
วัคซีนซิโนแวค 

เหตุเพราะวัคซีนที่ฉีดกันอยู่ไม่สามารถป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยความวิกฤตที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนหันมาสนใจเรื่องการยับยั้งการระบาด และการแสวงหาวัคซีนเข้ามาฉีดให้ทัน
ต่อการแพร่กระจาย 
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ทั้งนี้ การนำเข้าและการกระจายการฉีดวัคซีนในห้วงสถานการณ์วิกฤต ย่อมขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารงานของรัฐบาล 

ดังนั้น นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล จะเป็นเป้าสายตาของกลุ่มผู้ประกอบการแล้ว 

รัฐบาลยังตกเป็นเป้าสายตาของผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยที่ติดโรคโควิด-19 อีกด้วย 

จึงไม่แปลกที่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองฝ่ายค้านจึงเสนอญัตติเกี่ยวกับโรคโค
วิด-19 เข้าสู่การพิจารณา 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสนอญัตติให้ยุบ ศบค. เพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป 

ถ้อยแถลงของนายพิธาระบุว่า สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยขณะนี ้ คือ 90 นาทีต่อ 1 คน มากสุดรอบ 20 ปี 
สถานการณ ์

ของไทยตอนนี้แย่กว่าสหรัฐ อินเดีย และแย่กว่าค่าเฉลี่ยเอเชียถึง 2 เท่า 

นี่คือเหตุผลที่ต้องยื่นญัตติด่วนยุบ ศบค.เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาสู่กลไกปกติ 

นายพิธายังบอกอีกว่า นอกจากยุบ ศบค.แล้ว รัฐบาลต้องปรับ ครม.ด้วย 

วิกฤตโควิดกระเถิบใกล้รัฐบาลเข้าไปทุกขณะ 

ข้อเสนอของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน โดยเฉพาะนายพิธาระบุชัดว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 

เปลี่ยนแปลงองค์กรคุมสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี รวมทั้งเปลี่ยนแปลงนายกฯ 

แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้สร้างความแข็งแกร่งให้ พล.อ. ประยุทธ์อย่างมากล้น ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ก็ ไม่
นิยมการปรับ ครม. 

เมื่อประเทศเกิดวิกฤต สังคมเกิดความเกลียดชัง แต่ทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ประเทศไทยจึงเข้าสู่โหมดอันตราย 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯในรัฐบาลชุดนี้วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ขณะที่รัฐบาลมีวาระ 4 ปี สิ้นสุดในเดือน
กรกฎาคม ปี 2566 

เท่ากบัว่าขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์กำลังนำรัฐบาลเคลื่อนต่อไปในครึ่งเทอมหลังของการบริหาร 

พล.อ.ประยุทธ์ต้องประคับประคองรัฐบาลต่อไปอีก 2 ปี ท่ามกลางมรสุมโรคโควิด-19 ที่โหมกระหน่ำ 

ณ เวลานี ้ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลควรรับฟังข้อเสนอจากทั่วสารทิศ เน้นนำเข้าวัคซีนและการฉีดวั คซีนที ่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยับย้ังการระบาด 

ต้องรับฟังผู้ประกอบการรายย่อย และปรับมาตรการเยียวยาด้วยความเอาใจใส่มากกว่าเดิม 
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ต้องหยุดยั้งตัวเลขผู้ป่วยที่พุ่งสูง คลี่คลายความอดอยาก และลดความหวาดกลัว 

หาก พล.อ.ประยุทธ์ทำได้ ก็พอมีหนทางในการลงจากหลังเสือในช่วง 2 ปีนี ้

แต่ถ้าแก้ไขไม่สำเร็จ พล.อ.ประยุทธ์ต้องพบกับแรงปะทะอย่างหนักหน่วงจากสังคมขณะก้าวลงจากตำแหน่ง 

ส่วนจะเกิดขึ้นเมื่อใด และรุนแรงแค่ไหนนั้น สุดจะคาดเดา 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2807531 
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